



ข่าวประจำวันพุธที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑

# อิตาลีปิดประเทศ สธ.แนะเลี่ยงไปยุโรป

**ไทยป่วยเพิ่มอีก 3 ราย!  
รอรับมือผู้โดยสารที่  
ขู่เอาผิดทันที 14 วัน**

ไทยพบป่วย “โควิด-19” เพิ่มอีก 3 รายหลังเดินทางกลับจากอิตาลี ทำให้ยอดสะสมขึ้นไป 53 ราย แต่รักษาหายเกินครึ่ง

★ มีต่อหน้า 13



ข่าวประจำวันพุธที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ หน้า ๑ (ต่อหน้า ๑๓)

เสี่ยงรวมถึงแรงงานนอกระบบชาวไทยในประเทศ  
เกาหลีใต้ที่เดินทางกลับมามากขึ้น

★ สธ.แถลงติดเชื้อเพิ่มอีก 3

ที่กระทรวงสาธารณสุข เมื่อเวลา 11.00 น.  
วันที่ 10 มี.ค. นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผอ.กอง  
โรคติดต่อทั่วไป กล่าวในการแถลงสถานการณ์โรค  
โควิด-19 ว่า วันนี้พบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่ม 3 ราย  
รายแรกหรือผู้ป่วยลำดับที่ 51 เป็นหญิงไทย อายุ  
41 ปี ไม่มีประวัติเดินทางไปยังต่างประเทศ แต่มีการ  
สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยลำดับที่ 45 ที่ป่วยหลังกลับ  
มาจากประเทศอิตาลี และรักษาตัวอยู่ที่ จ.ชลบุรี  
โดยผู้ป่วยลำดับที่ 51 นี้ มีอาการป่วยเมื่อวันที่ 7 มี.ค.  
ขณะนี้ไม่มีอาการรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลราชวิถี  
ส่วนผู้ป่วยลำดับที่ 52 และ 53 เป็นสามีภรรยา  
โดยภรรยาอายุ 46 ปี เดินทางกลับมาจากอิตาลีเมื่อ  
วันที่ 28 ก.พ. แล้วรู้สึกไม่สบาย จึงไปพบแพทย์เพื่อ  
ตรวจวินิจฉัย และตรวจพบโควิด-19 แต่ไม่ได้สัมผัส  
ใกล้ชิดกับใครในวันคนในครอบครัว จึงพบว่าสามี  
อายุ 47 ปี ติดเชื้อด้วย ขณะนี้รักษาที่โรงพยาบาล  
ในจังหวัดนครปฐม โดยเริ่มป่วยวันที่ 7 มี.ค. ดังนั้น  
สรุปประเทศไทยมีผู้ป่วยสะสม 53 ราย เสียชีวิต 1  
ราย รักษาหาย 33 ราย ยังรักษาในโรงพยาบาล  
19 ราย ส่วนผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนเฝ้าระวังสะสม  
4,682 ราย ให้ออกจากบ้านแล้ว 2,844 ราย ส่วนใหญ่  
เป็นไข้หวัดใหญ่ ยังอยู่โรงพยาบาล 1,838 ราย

★ แนะนำเส้นทางไปยุโรป

ผอ.กองโรคติดต่อทั่วไปกล่าวว่า สถานการณ์  
ในเอเชีย โดยเฉพาะจีน เริ่มมีผู้ป่วยรายใหม่ลด  
จำนวนลง แต่ไปเพิ่มมากขึ้นหลายประเทศพบ  
ผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว อาทิ อิตาลี ฝรั่งเศส สเปน  
เยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์ เนเธอร์แลนด์ อังกฤษ  
สวีเดน เบลเยียม ซึ่งมีผลกระทบกับไทย เนื่องจาก  
ผู้ป่วยรายใหม่ของไทยมีความเชื่อมโยงกับอิตาลี  
ดังนั้นจึงขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทาง  
ไปยุโรป สำหรับกรณีมีรายงานข่าวตำรวจตรวจคน  
เข้าเมืองติดเชื้อโควิด-19 อยู่ระหว่างการรักษานั้น  
ได้รับรายงานแล้ว แต่ข้อมูลยังไม่มีความชัดเจน  
ทั้งเรื่องอาการ ข้อมูลทางระบาด และผลตรวจแล็บ  
จึงอยู่ระหว่างการตรวจสอบสวนโรคเพิ่มเติม ส่วน  
กรณีพนักงานบริษัท แกร็บ โอดิสส์ อีจี้ ซึ่งเป็นชาว  
ต่างชาติติดเชื้อหลังมาประชุมที่ไทย 2 ราย อยู่  
ระหว่างการสอบสวน แต่คาดว่าจะมีความเป็นไปได้สูง  
ที่จะเป็นการติดเชื้อจากนอกประเทศไทย เพราะ  
ในรอบ 14 วัน ผู้ติดเชื้อเดินทางไป 2 ประเทศ  
ขณะที่ออสเตรเลียพบผู้ติดเชื้อ 1 ราย หลังเดินทาง  
กลับจากประเทศไต้หวัน อยู่ระหว่างขอข้อมูลว่า  
ผู้ป่วยรายนั้นเดินทางไปที่ไต้หวันบ้าง เพื่อสอบสวน  
โรคเพิ่มเติม

★ กุม.เข้มมาตรฐานเจลล้างมือ

ด้าน นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะ  
กรรมการอาหารและยา กล่าวว่า การล้างมือเป็นการ  
ป้องกันโรคที่สื่อวิถีหนึ่ง ดังนั้น สำนักงานคณะ  
กรรมการอาหารและยา (ศย.) จึงออกประกาศให้เจล  
แอลกอฮอล์ล้างมือต้องมีคุณภาพที่ผลิต นำเข้ามา  
ต้องแอลกอฮอล์ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 หากต่ำกว่านี้  
ไม่อนุญาต ทั้งนี้ ปัจจุบันมีผู้มาจดทะเบียนแอลกอฮอล์  
ล้างมือกับ ศย. 2,631 ตัวรับ และมี 766 สถานที่  
ที่ผลิต ดังนั้น กำกับการผลิตจะประมาณการอยู่ที่  
90 ตันต่อวัน ถือว่าน่าจะเพียงพอ ทั้งนี้ ผู้ผลิต นำเข้า  
ต้องทำตามกฎหมาย ไม่อย่างนั้นจะมีความผิด  
กฎหมายเครื่องสำอาง มีโทษจำคุก ๒ ปี หรือปรับ  
2 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ส่วนคนขายจะมีโทษ  
จำคุก 6 เดือน และปรับ 5 หมื่นบาท

★ สธ.ยื่นยารักษาโควิดมีเพียบ

ต่อมา นพ.สุเมธ กัญจนพิมาย ปลัดกระทรวง  
สาธารณสุข แถลงว่า ขณะนี้มีการประสานงานกับ  
ทางการจีนในเรื่องของยาที่ใช้รักษาและมีการพัฒนา  
วัคซีนร่วมกัน ขณะที่ นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รอง  
อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า เรามียาต้านไวรัส  
จำนวนหนึ่งที่ได้จากทางการจีนเพื่อรักษาผู้ติดเชื้อ  
ให้หายแล้วเป็นจำนวนมากและเพียงพอ

★ ทบ.ตร.คม.ป่วยโควิด-19

วันเดียวกัน นพ.พิชิต นาควิธระ รองปลัด  
กรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ได้รับรายงานมีผู้ป่วย  
ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เข้าพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล  
สังกัด กทม. 1 ราย เป็นเพศชาย อายุ 21 ปี มี  
อาชีพตำรวจทำงานที่สนามบินสุวรรณภูมิก่อนหน้านี้  
ผู้ป่วยมีอาการวันเนือครั้นตัว จึงเข้าพบแพทย์ที่  
โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในสังกัดกรุงเทพมหานคร เมื่อ  
วันที่ 8 มี.ค.ที่ผ่านมา แต่เนื่องจากคนไข้มีประวัติ  
ทำงานคลุกคลีกับนักท่องเที่ยวที่เป็นกลุ่มเสี่ยง  
โรงพยาบาลจึงแยกตัวไปจะเลือกผลออกมาเป็นบวก  
จึงย้ายผู้ป่วยมารับการรักษาที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง  
ในสังกัดของกรุงเทพมหานครที่เตรียมรองรับกรณี  
พบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสแล้วทำการตรวจเลือดซ้ำครั้งที่  
สอง ผลก็ออกมาเป็นบวก จึงรายงานผลไปยัง  
กระทรวงสาธารณสุขและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  
ให้รับทราบเรียบร้อยแล้ว ให้ความมั่นใจว่า กรณี  
ที่มีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 เข้ารับการรักษาตัวใน  
โรงพยาบาลสังกัดของกรุงเทพมหานครจะสามารถ  
รักษาและดูแลผู้ป่วยตามระบบขั้นตอนเป็นอย่างดี  
ล่าสุดผู้ป่วยคนมีอาการแข็งแรงดีสามารถเดินและ  
ทำกิจวัตรได้ตามปกติ ไม่นานห่าง คาดว่าอีก 2 สัปดาห์  
ก็สามารถกลับบ้านได้

★ มท.แจ้งควน ผวจ.คุมเข้มด่าน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายธนากรม จงจร  
อธิบดีกรมการปกครอง มีหนังสือด่วนที่สุด ถึงผวจ. ปร

อิตาลี ☆ ต่อจากหน้า 1  
และหลีกเลี่ยงเดินทางไปยุโรป ขณะที่ สธ.ย้ำมี  
รักษาเพียงพอ ด้านนายกฯมีบัญชาการเอง “ศูนย์  
บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19” ซึ่ง  
โครกกลับจากประเทศเสี่ยงแล้วหนีไม่กักตัว 14 วัน  
ให้เข้มงวดพร้อมไทยตามกฎหมายมีใจโรกระบาด  
ไม่ลากยาว ด้านกระทรวงแรงงานออกมาตรการ  
ช่วยเหลือคนทำงาน ลดส่งเงินประกันสังคมเหลือ  
ร้อยละ 4 นาน 6 เดือน พร้อมปรับแรงงาน “ฝีมือ”  
กลับไทยอีกกว่าพันคน ส่วนบัวแก้วเร่งช่วยคนไทย  
ทั้งในอิตาลีและสหรัฐฯ ที่พบโควิด-19 ระบาดหนัก  
โดยเฉพาะอิตาลีถึงขั้นประกาศปิดประเทศจัดงาน  
ที่มีคนไปร่วมจำนวนมากเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด  
ไทยยังคงเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อ  
ไวรัสโคโรนา 2019 ที่ก่อโรคโควิด-19 อย่างเข้มงวด  
โดยเฉพาะจากกลุ่มคนที่เดินทางมาจาก 6 ประเทศ



ข่าวประจำวันพุธที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ หน้า ๑ (ต่อหน้า ๑๓)

เรื่องการทำบริการประชาชนออกหนังสือผ่านแดน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระบุว่า ขณะนี้สถานการณ์แพร่ระบาดอยู่ในระยะที่ 2 คือเริ่มติดเชื้อมากขึ้นในคนภายในประเทศ และได้ยกระดับการแจ้งเตือนการระบาดของโรคติดเชื้อ “โควิด-19” เป็นระดับ 3 คือให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเดินทางไปยังพื้นที่ที่พบการระบาดของโรคติดเชื้อดังกล่าว กรมการปกครองจึงจัดทำแนวทางปฏิบัติป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อโควิด-19 1. ข้อควรระวังเกี่ยวกับโรคเพื่อการประเมินความเสี่ยงของตนเองและบุคคลรอบข้าง 2. วิธีการดูแลตัวเองและคนใกล้ชิด 3. การใช้หน้ากากอนามัยใส่อย่างไรให้ถูกต้อง 4. มือด้วยเจลแอลกอฮอล์ 5. วิธีการดูแลบ้านให้ปลอดจากไวรัสโคโรนา 6. การจัดการภายในสถานที่ทำงานเพื่อป้องกันไวรัสโคโรนา 7. ความเสี่ยงการแพร่เชื้อโควิด-19 ด้วยการทำความสะอาดจุดสัมผัสร่วม กรมการปกครองจึงให้จังหวัด อำเภอ ที่มีภารกิจออกหนังสือผ่านแดน แจ้งให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในการออกหนังสือผ่านแดนศึกษาและถือปฏิบัติ รวมทั้งให้ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ประชาชนผู้ใช้บริการในการออกหนังสือผ่านแดน

**★ “อนุทิน” ย้ำไม่ประกาศระยะ 3**  
วันเดียวกัน นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.สาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ที่ทำเนียบรัฐบาล ถึงกรณีบุคลากรทางการแพทย์ขาดแคลนหน้ากอนามย์ว่า โรงพยาบาลของรัฐพยายามจัดสรรอยู่ตามโควตาที่ได้รับจากกระทรวงพาณิชย์ และปัญหาได้คลี่คลายลงแล้ว ยืนยันว่าเราไม่ได้มีหน้าที่จัดหาหน้ากอนามย์มาจำหน่ายสำหรับผู้ป่วยผู้ติดเชื้อขณะนี้ มีประมาณ 10-15 คน ส่วนใหญ่ผู้ป่วยกลับบ้านไปหมดแล้ว ยืนยันว่าเราสามารถควบคุมได้ ให้ยึดตัวเลขผู้ป่วยเป็นหลัก ส่วนที่ว่าจะมีการแพร่ระบาดเข้าสู่ระยะที่ 3 เป็นเพียงการคาดการณ์

**★ ตามฝึน้อยได้แล้ว 74 คน**  
ด้านนายสาธิต ปิติเดชะ รมช.สาธารณสุข กล่าวถึงภารกิจตัวผู้เดินทางกลับจากเกาหลีใต้ว่าที่ สัตหีบมี 188 คน ยังรองรับได้อีก 200 คน ส่วน จ.บุรีรัมย์ มี 200 คน สถานที่ยังไม่พร้อมต้องขออภัย จะปรับปรุงให้ดีขึ้น นอกจากนี้มีการเตรียมการสถานที่รองรับอีก 2 จุดที่กำแพงแสน และค่ายอดิศร ส่วนกักตัวตามภูมิลำเนาผู้ว่าราชการจังหวัดยังตอบมาไม่ครบ ส่วนคนที่หนีการรายงานตัว มารายงานตัวกับเจ้าหน้าที่แล้ว 74 คน จาก 80 คน ทยอยที่สุดมาจะเป็นภาคอีสาน 34 คน ภาคเหนือ 20 กว่าคน ส่วน 6 คนที่เหลืออยู่ระหว่างการเดินทาง ซึ่งจากการตรวจยังไม่มีใครที่ติดเชื้อ

**★ นายกฯ ตั้งศูนย์สู้โควิด-19**  
ต่อมาในช่วงบ่าย ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.

กลาโหม กล่าวภายหลังประชุม ครม.ว่า ได้จัดตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยตนเป็นผู้อำนวยการศูนย์ฯ เพื่อบูรณาการงานให้ทันเวลา รวมทั้งให้ข่าวสารต่างๆ โดยแยกทำงานกับศูนย์ของกระทรวงสาธารณสุข ส่วนของรัฐบาลจะนำข้อมูลจากทุกส่วนราชการมาชี้แจง อย่างมาตรการด้านเศรษฐกิจ ที่ ครม.จะพิจารณาเป็นระยะๆ กรณีใช้เงินกู้ไม่ได้จะใช้งบเงินไม่ได้อีกไปไหน ขอรับรองว่าเรื่องเงินบริจาคอย่าเอาไปตีกลับการใช้งบฯภาครัฐ กรณีคนไทยที่กลับมาจากการทำงานต่างประเทศที่ถูกกักตัวมีการตั้งวงดื่มสุร่าด้วยว่า สั่งให้ติดตามแล้ว พวกกักกันทราบว่าพื้นที่ชลบุรี นี่คือนี่ที่เราต้องบอกและขอรับรองให้เตือนกันว่าอย่าทำ ส่วนคนที่หลบหนีไม่ยอมกักตัวที่บ้านขอให้แจ้งมา จะทำพื้นที่เรามีมาตรการลงโทษอยู่แล้ว

**★ หวังโรคระบาดไม่ยาวถึงปีหน้า**  
จากนั้น นายกฯ ได้กล่าวหลังเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ ที่สถาบันบำราศนราดูร จ.นนทบุรี เมื่อเย็นวันเดียวกันว่า ได้เห็นการทำงานของเจ้าหน้าที่ทำให้มั่นใจ โดยจะดูแลหน้ากอนามย์ให้เพียงพอสำหรับแพทย์และพยาบาล รวมถึงบุคลากรที่เสี่ยงต้องมีมาตรการดูแลเพิ่มเติม ถ้ามีข้อบกพร่องต้องแก้ไขปัญหาเชื่อว่าปัญหาโควิด-19 จะแก้ไขได้สักวัน จะต้องจบไม่ยาวนานไปจนถึงปีหน้าและปีต่อไป ยืนยันควบคุมสถานการณ์ได้ และเป็นที่น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับหลายๆประเทศ และขอรับรองที่ไปอยู่ต่างประเทศกลุ่มเสี่ยงอย่าหลีกเลี่ยงการกักตัวต้องคำนึงถึงส่วนรวมไม่ใช่ไปปิดไปกินอาหารในที่ที่และถ่ายรูปให้คนอื่นขาดแบบนั้นทำร้ายกันไป ต้องดูกลองโทษ

**★ เล็งตามจากสัญญาณมือถือ**  
ขณะที่นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) กล่าวถึงการดำเนินคดีคนปล่อยข่าวปลอมเกี่ยวกับหน้ากอนามย์และการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ว่า การจับกุมผู้ขายหน้ากอนามย์ราคาเกินจริงในออนไลน์นั้น กรมการค้าภายในจะรับผิดชอบเบื้องต้นจับผู้กระทำผิด 100 กว่าราย ส่วนดีอีเอสเร่งทำแพลตฟอร์มต่างๆ มาช่วยแก้ไขปัญหา โดยหารือกับคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) จะใช้ระบบติดตามสัญญาณโทรศัพท์มือถือของผู้ใช้แรงงานที่เข้ามาในประเทศ หรือนักท่องเที่ยวที่มาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง เพราะการตรวจขั้นแรกอาจไม่พบอาการแต่อาจมาป่วยภายหลัง โดยจะให้กรอกรายละเอียดเพื่ออนุญาตให้เรติดตามบุคคลเหล่านั้นได้อย่างน้อย 21 วัน หากไม่พบอาการจะไม่ติดตามต่อ



ข่าวประจำวันพุธที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ หน้า ๑ (ต่อหน้า ๑๔)

**อิตาลี** ☆ *ต่อจากหน้า 13*

**★ แรงตีปีบมาตรการกักตัว 14 วัน**

ด้านกระทรวงแรงงานที่ห้องประชุมแสงสิงแก้ว นายจักษ์ พันธุ์เพชร ที่ปรึกษา รว.แรงงาน ประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) กับสำนักงานแรงงานไทยในต่างประเทศ 18 แห่ง และแรงงานจังหวัดที่มีคนไทยไปทำงานต่างประเทศจำนวนมาก อาทิ จังหวัดอุดรธานี นครราชสีมา เชียงราย เพื่อติดตามการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยเฉพาะประเทศที่มีแรงงานไทยทำงานจำนวนมาก อาทิ เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น ไต้หวัน สิงคโปร์ โดยในแต่ละประเทศยังไม่แน่นอนว่าจะไม่มีการยกเลิกสัญญาเดินทางกลับไทย ไม่มีคนไทยติดเชื้อเพิ่ม นอกจากนี้ “ผีน้อย” หญิงไทยในเกาหลีใต้ติดเชื้อ 1 ราย ขณะนี้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล และผลตรวจสามิไม่พบการติดเชื้อ ขณะที่ผลสำรวจ “ผีน้อย” จะกลับไทยประมาณร้อยละ 20 ที่เหลือยังทำงานต่อ โดยในที่ประชุมได้แจ้งให้ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงมาตรการคัดกรองและกักตัว 14 วันเพื่อให้ง่ายปฏิบัติเมื่อกลับถึงไทย

**★ รอกกลับจากเกาหลีว่าพันคน**

น.ส.พินยดา แจ่มจันทร์ศรี อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) ในกรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี กล่าวว่าการเดินทางกลับไทยไปได้อีกครั้งแล้วมาก นัก นายจ้างมีมาตรการดูแล ยังไม่มีการขอยกเลิกสัญญาฉบับบ้าน ยกเว้นคนที่มีความจำเป็น หรือ ครอบครัวยุติจะทยอยกลับส่วนหนึ่ง สถานทูตไทยให้ความสำคัญในการให้ข้อมูลข่าวสาร มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ และผ่านอาสาสมัครแรงงาน ไปยังแรงงานทั้ง 2 กลุ่ม ให้รับทราบถึงมาตรการของทางเกาหลีและไทย ส่วนการเดินทางกลับขณะนี้ มี 4 สายการบิน คือ สายการบินไทย โคเรียนแอร์ เอเชียน่า และแอร์เอเชีย บินกลับไทยวันละ 1 เที่ยวบิน และที่อื่นชอน ไม่มีเที่ยวบินกลับไทยแล้ว มียอดแจ้งลงทะเบียนกลับที่ ตม.เกาหลี ตั้งแต่ ๒ ธ.ค.2562 ถึง 4 มี.ค. 2563 จำนวน 6,672 คน ส่วนยอดเดินทางกลับจนถึง 4 มี.ค. มีจำนวน 5,217 คน

**★ ลดจ่ายเงินสมทบประกันสังคม**

ต่อมา นายจักษ์ พันธุ์เพชร ที่ปรึกษา รว.แรงงาน กล่าวถึงมาตรการรับมือแรงงานไทยกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยงถึงพันกักตัว 14 วัน กระทรวงแรงงานจัดตั้งศูนย์รองรับไว้แล้วมีการประชุมร่วมกับทูตแรงงานทั้ง 12 ประเทศ ขณะนี้ยังไม่มีการเลิกจ้างงานใดๆ แต่เตรียมความพร้อมดูแลบริษัทที่อาจปิดตัว เช่น การให้ลูกจ้างไม่ต้องมาทำงาน และให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างเพียงร้อยละ 75 ทั้งนี้ที่ประชุมสำนักงานประกันสังคมมีมติเห็นชอบเรื่องการปรับลดการจ่ายเงินสมทบประกันสังคมให้กับ

ลูกจ้างและนายจ้างจากเดิมร้อยละ 5 เป็นร้อยละ 4 เพื่อช่วยเหลือลูกจ้าง ผู้ประกอบการ เป็นระยะเวลา 6 เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นเดือน มี.ค. ส่วนมาตรการช่วยเหลืออื่น อาทิ แรงงานไทยที่กลับจากต่างประเทศ และผ่านการกักตัว 14 วันแล้ว จะตรวจสอบสิทธิประโยชน์การเป็นสมาชิกกองทุนช่วยเหลือคนหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศ สมาชิกมีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนเนื่องจากโรคระบาด ซึ่งทางการของประเทศไทยนั้นกำหนดแล้วจำนวน 15,000 บาท

**★ บัวแก้วเร่งช่วยคนไทยใน พท.เสี่ยง**

ส่วนการช่วยเหลือคนไทยในกลุ่มประเทศเสี่ยง นายเชิดเกียรติ อัครราชทูต อธิบดีกรมการกงสุล และโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยถึงว่า มีคนไทยในอิตาลีประมาณ 7 พันคน สถานเอกอัครราชทูตฯ ติดต่อบริษัทและให้คำแนะนำการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรค หากมีเหตุเร่งด่วนจำเป็นต้องติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ทางฮอตไลน์ +89 383 8518 071 และติดตามข้อมูลสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 เพิ่มเติมได้ทางเฟซบุ๊ก “Royal Thai Embassy Rome” ส่วนเรือแกรนด์ปรีนเซสที่สหรัฐฯ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส รายงานว่ามีคนไทย 7 คน เป็นลูกเรือ อยู่ระหว่างประสานกับสหรัฐฯ เพื่อช่วยเหลือล่าสุดช่วงบ่ายวันที่ 9 มี.ค. ทางกรมการกงสุลฯ อนุญาตให้เทียบท่าที่เมืองโอ๊กแลนด์ โดยผู้โดยสารชาวอเมริกันถูกจัดให้อยู่ในพื้นที่ควบคุมพิเศษใฝ่ระวังอาคาร นักท่องเที่ยวและลูกเรือต่างชาติยังคงให้อยู่บนเรือเพื่อประสานงานนำกลับประเทศต้นทาง

**★ พบ 2 ผีน้อยเข้าไทยมีไข่**

ที่ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน เพื่อรองรับสถานการณ์วิกฤติหากมีการพบผู้ติดเชื้อโควิดภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ น.ท.สุธีร์ วัฒนสุวรรณวัฒน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) พร้อม นพ.ศุภพ เพ็ชรภาคผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกันแถลงสรุปรายงานการคัดกรองผู้โดยสารตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ว่าตลอดทั้งวันที่ 9 มี.ค.2563 มีผู้โดยสารจากต่างประเทศเดินทางเข้าประเทศไทยผ่านทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิทั้งสิ้น 518 เที่ยวบิน จำนวน 26,968 คน ในจำนวนนี้เป็นผู้โดยสารมาจากเกาหลีใต้ 745 คน เป็นคนไทย 238 คน ในจำนวนนี้เป็นแรงงานไทยนอกระบบหรือผีน้อย เป็นไข่ 2 คน และส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลบางพลี 1 ราย และโรงพยาบาลสมุทรปราการ 1 ราย ขณะเดียวกันนำแรงงานผีน้อย ซึ่งเป็นกลุ่มความเสี่ยงสูงไปยังพื้นที่ควบคุมโรคที่ฐานทัพเรือสัตหีบ จ.ชลบุรี 136 คน ส่วนแยกส่งตัวผู้โดยสารคนไทยทั่วไป จำนวน

หลายคนไปยังพื้นที่ควบคุมโรคใกล้ภูมิสำเนาที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมไว้เพื่อเฝ้าระวังติดตามอาการจนครบ 14 วัน ส่วนคนไทยอีก 4 คนที่เหลือเดินทางต่อไปที่อื่น ไม่ได้เดินทางเข้าประเทศไทย

**★ 188 ผีน้อยที่สัดหีบสบายดี**

ส่วนที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์การดูแลสุขภาพคนไทยที่เดินทางมาจากเกาหลีใต้อาคารรับรองสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ล่าสุดมีผู้เข้าพักสังเกตอาการรวมทั้งหมดจำนวน 188 คน ชาย 89 คน หญิง 99 คน จากการตรวจคัดกรองในวันที่ไม่พบว่ามีไข้แต่อย่างไรก็ตามในช่วงนี้จะมีการนำคนไทยจากเกาหลีใต้มากักดูอาการที่อาคารรับรองสัตหีบอีกอย่างต่อเนื่อง ซึ่งต้องรอการยืนยันและจำนวนอีกครั้งหลังเครื่องบ่งชี้ที่สนามบินสุวรรณภูมิโดยกระทรวงสาธารณสุข ต้องคัดกรองก่อนและแยกส่งตัวมาดูแล

**★ สัตหีบบักกิ้นนั่งเก้าอี้**

ส่วนที่ว่าการอำเภอสัตหีบ จ.ชลบุรี นายวิทยา คุณปลื้ม นายอบจ.ชลบุรี นายอนุชา อินทพร นอก.สัตหีบ ประชุมร่วมกับตัวแทนจากกองทัพเรือ อำเภอสัตหีบ เทศบาลเมืองสัตหีบ ผู้นำชุมชนและกลุ่มอาสา.เพื่อร่วมวางแผนการทำความสะอาดฆ่าเชื้อไวรัสในพื้นที่รอบตลาดสัตหีบ ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความอุ่นใจและลดความหวาดวิตกกังวลกรณีที่มีชาวบ้านบางส่วนออกมาแสดงความวิตกกังวลว่าพื้นที่อำเภอสัตหีบ เป็นพื้นที่ที่ต้องแบกรับการนำพาคนไทยที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศมาทำนุ เพื่อเฝ้าระวัง จากนั้นระดมทำความสะอาดด้วยการนำรถและคนฉีดพ่นฝอยละอองแบบ “ออร์แกนิก” ที่ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์จำนวน 200 ลิตรแต่สามารถฆ่าเชื้อไวรัสได้ถึง 99 เปอร์เซ็นต์เมล็ดพันธ์รวมทั้งการตัดเย็บหน้ากากอนามัยด้วยผ้า 3 ชั้น จำนวน 2,000 ชิ้นมาแจกจ่ายเพื่อสร้างความอุ่นใจให้กับประชาชน

**★ ผู้ว่าฯแจ้งที่หักกักตัวสามซ้ำ**

กรณีแรงงานไทยผิดกฎหมายในเกาหลีใต้หรือผีน้อยที่ถูกส่งจากสนามบินสุวรรณภูมิเพื่อมาคัดกรองที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต อ.เมืองบุรีรัมย์ ปรากฏว่าผีน้อยสาวรายหนึ่งได้โพสต์ภาพที่อยู่พร้อมระบุข้อความว่าทำนองว่าความเป็นอยู่แย่แยะไม่ต่างกับนักโทษเลยนั้น ต่อมานายอัครราชทูตฯ ได้แถลงเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวว่าสาเหตุน่าจะเกิดจากการสื่อสารที่คลาดเคลื่อนกัน ตอนแรกทราบว่าผีน้อยในจ.บุรีรัมย์ มีประมาณ 60 คนจะเดินทางมาที่สนาม ได้เตรียมห้องกักไว้ 60 ห้อง แต่ภายหลังได้รับรายงานว่ามีผีน้อยที่เดินทางมาทั้งหมด 136 คน ต้องเดินทางมาที่สนามช้างฯ เพื่อรอการคัดแยกก่อนส่งต่อไปยังภูมิสำเนาของแต่ละคน



## ข่าวประจำวันพุธที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ หน้า ๑ (ต่อหน้า ๑๔)

ทำให้จังหวัดมีเวลาเตรียมการไม่ทันจึงจำเป็นต้องนำเดินหมากเป็นที่อนเพื่อแก้ปัญหาเบื้องต้น ขณะนี้กำลังคัดแยกแรงงานทั้งหมดก่อนส่งไปกักตัวตามกฏมีกำหนดว่าจะเริ่มส่งกลับได้ในวันที่ 11 มี.ค.นี้เป็นต้นไป

### ★ ชาวบ้านขวางนำฝึน้อยกักในพื้นที่

ที่จ.มุกดาหาร นายอุดม แข็งแรง สดีใหญ่บ้าน หมู่ 6 บ้านคำน้ำ ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร พร้อมชาวบ้านกว่า 70 คนมายืนหน้าสี่ล้อให้ ผวจ.มุกดาหาร ที่ศาลากลางจังหวัดเพื่อไม่ให้คำสั่งยกเลิกการใช้อาคารรวมใจมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นสถานที่การเฝ้าระวังและสังเกตอาการฝึน้อย เนื่องจากชาวบ้านในพื้นที่เห็นได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค หากเกิดเหตุการณ์ขึ้นจริงหรือมีชาวบ้านในพื้นที่เสียชีวิตจากโรค COVID-19 ใครจะรับผิดชอบ ยืนยันว่าชาวบ้านในพื้นที่ไม่ยอมให้มีการใช้พื้นที่ดังกล่าวอย่างเด็ดขาด ภายหลังจากยื่นรายงานข้อเท็จจริง ผวจ.มุกดาหาร มารับหนังสือแทน และเมื่อคืนที่ผ่านมาชาวบ้านกลุ่มดังกล่าวได้กางเต็นท์ไปตั้งปิดทางเข้าออกอาคารรวมใจมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อให้ไม่ให้นำตัวกลุ่มฝึนน้อยเข้ามาอีกกัน จนตั้งรุ่งเช้าก่อนสลายตัวมายืนหน้าสี่ล้อดังกล่าว

### ★ ชี้ข้อฟ้องนายกฯ ละเลยต่อหน้าที่

อย่างไรก็ดี รับผิดชอบ นายประวิตร บุญเทียม ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด ในฐานะโฆษกศาลปกครอง ตอบข้อซักถามของสื่อมวลชน กรณีประชาชนหรือบุคลากรทางการแพทย์ได้รับความเดือดร้อนจากการขาดแคลนเวชภัณฑ์ในขณะมีจะมาฟ้องคดีนายรัฐมนตรี และ รว.สาธารณสุข หรืออธิบดีกรมควบคุมโรค ในฐานะละเลยต่อหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติได้หรือไม่ ว่ากฎหมายกำหนดให้กระทรวงสาธารณสุข และกรมควบคุมโรค มีหน้าที่ทำไปป้องกันและควบคุมโรค โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเกิดภาวะโรคระบาดและกรมควบคุมโรค ได้มีประกาศให้เป็นโรคติดต่ออันตรายยิ่งยวดถึงหน้าที่ของรัฐที่จะต้องจัดการป้องกันและควบคุม หากประชาชนหรือบุคลากรทางการแพทย์ฟ้องคดีเข้ามา ศาลก็จะต้องพิจารณาว่าเป็นคดีที่ศาลมีอำนาจรับฟ้องไว้พิจารณาได้หรือไม่ และผู้ที่ถูกฟ้องมีหน้าที่เรื่องหน้ากก่อนนายหรือไม่ หรือเป็นเรื่องของหน่วยงานใด นอกจากนี้ ต้องพิจารณาว่าเป็นหน้าที่โดยตรงในเรื่องดังกล่าว หรือเป็นเรื่องทางนโยบาย หากสามารถรับฟ้องไว้พิจารณาได้แล้ว จึงจะเข้าไปพิจารณาเนื้อหาแห่งคดีต่อไปว่ามีการละเลยต่อหน้าที่หรือไม่ ขณะนี้นายวิระ ชอบแต่ง รองอธิบดีศาลปกครองกลาง กล่าวเสริมว่า หากถือว่าเรื่องนี้เป็นส่วนที่มีความเกี่ยวข้องกับการจัดทําบริการสาธารณะในเรื่องการสาธารณสุข การจัดหาอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งไม่เฉพาะแต่หน้ากก่อนนาย

เท่านั้น แต่รวมถึงอุปกรณ์อื่นๆ ด้วยเพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ จึงถือว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องจัดหาสิ่งเหล่านี้ให้โดยรีบด่วน เพียงพอและทันสถานการณ์

### ★ 7 ปท.นอกจีนติดเชื้ออื้อ

สำหรับสถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ “โควิด-19” ใน 16 ประเทศทั่วโลก เมื่อวันที่ 10 มี.ค. สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานว่ามีผู้ติดเชื้อทั้งหมด 14,700 ราย ผู้เสียชีวิต 4,080 ราย รักษาหายป่วยราว 64,800 ราย และเมื่อแยกประเทศ พบผู้ติดเชื้อมากสุดในจีน 80,757 ราย รักษาหาย 60,038 ราย ผู้เสียชีวิต 3,136 ราย ตามด้วย อิตาลี พบผู้ติดเชื้อ 9,172 ราย เสียชีวิต 463 ราย อิหร่าน ผู้ติดเชื้อ 8,042 ราย ผู้เสียชีวิต 291 ราย เกาหลีใต้ ผู้ติดเชื้อ 7,548 ราย เสียชีวิต 55 ราย ส่วนฝรั่งเศส ผู้ติดเชื้อ 1,412 ราย เสียชีวิต 30 ราย สเปน ผู้ติดเชื้อ 1,291 ราย เสียชีวิต 30 ราย เยอรมนี พบผู้ติดเชื้อ 1,224 ราย เสียชีวิต 2 ราย และสหรัฐฯ ผู้ติดเชื้อ 754 ราย เสียชีวิต 28 ราย

### ★ อิตาลีประกาศปิดประเทศ

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า จากกรณีที่อิตาลีมีผู้ติดเชื้อไวรัสและเสียชีวิตจำนวนมากทำให้รัฐบาลอิตาลีประกาศมาตรการฉุกเฉินจำกัดการเดินทางของผู้นับทั่วประเทศให้อยู่แต่ในบ้านหรือที่พัก โดยหากต้องการเดินทางไปไหนมาไหนต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่หลังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสก่อโรคโควิด-19 ใน 20ภูมิภาคทั่วประเทศมาตรการห้ามของทางการอิตาลีรวมถึงจำกัดการเดินทางไปมาของผู้คนระหว่างเมืองร้านอาหารและบาร์ ยังปิดบริการได้ตั้งแต่วันที่ 08.00-18.00 น. แต่ลูกค้าทุกคนต้องนั่งห่างกันอย่างน้อยเมตรเช่นเดียวกับการสั่งปิดร้านค้าอื่นๆ โรงภาพยนตร์ โรงละครและพิพิธภัณฑ์ รวมถึงสกีรีสอร์ท และระงับการแข่งขันกีฬาทุกชนิด ห้ามจัดงานที่มีคนไปจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นงานแต่งงาน งานศพ หรือการประชุมทางศาสนาส่วนโรงเรียนและมหาวิทยาลัยปิดเรียนทั่วประเทศไปจนถึงวันที่ 8 เม.ย. ผลจากมาตรการดังกล่าวทำให้สายการบินหลายแห่งเริ่มระงับเที่ยวบินทั้งขาเข้าและขาออกจากอิตาลี

### ★ จนท.ศูนย์วิจัยโรคติดเชื้อไปด้วย

ส่วนที่เกาหลีใต้ มีรายงานว่าพบเจ้าหน้าที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ “โควิด-19” ในกรุงโซล ติดเชื้อไวรัสระยะอย่างน้อย 38 คน และมีเจ้าหน้าที่อยู่ในข่ายเฝ้าระวังกว่า 200 คน ส่วนจำนวนผู้ติดเชื้อทั้งหมด ๗ วันที่ 10 มี.ค. อยู่ที่ 7,548 ราย ผู้เสียชีวิต 55 ราย ซึ่งเป็นที่น่าสังเกตว่าเมื่อ 9 มี.ค. มีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ในเกาหลีใต้ลดต่ำกว่า 150 รายต่อวันเป็นครั้งแรก โดยพบเพียง 181 ราย

### ★ ส.ส.สหรัฐฯ กักกันตัวเอง

ขณะที่สหรัฐฯ 1 ใน 7 ประเทศผู้ติดเชื้อจำนวนมาก ล่าสุดสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอาวุโสของพรรครีพับลิกัน ได้แก่ นายเทด ครูซ วุฒิสมาชิกรัฐเท็กซัส นายพอล โกซาร์ ส.ส.รัฐโอริโชนา นายคัล คอลลินส์ ส.ส.รัฐจอร์เจีย และนายแมตต์ เกตซ์ ส.ส.รัฐฟลอริดา ประกาศกักกันตัวเอง 14 วัน หลังจับมือกับผู้ติดเชื้อไวรัสระยะรายหนึ่งระหว่างร่วมการประชุมพรรค ที่มีประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐฯ ร่วมประชุมด้วย เมื่อช่วงปลายเดือนก.พ.ที่ผ่านมา

### ★ ผู้นำจีนเยือนเมืองอู่ฮั่น

ด้านประธานาธิบดีสีจิ้นผิง ผู้นำจีนเดินทางเยือนเมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย์ ทางภาคกลางของจีน พื้นที่พบการแพร่กระจายของไวรัสก่อโรคโควิด-19 ครั้งแรกเมื่อช่วงเดือน ธ.ค.ปีที่แล้ว โดยผู้นำจีนแสดงความเชื่อมั่นว่ารัฐบาลจีนจะสามารถควบคุมสถานการณ์แพร่กระจายของโควิด-19 ได้ในที่สุด โดยข่าวการเยือนพื้นที่เมืองอู่ฮั่นของผู้นำจีน ช่วยสร้างความเชื่อมั่นแก่เหล่านักลงทุน ทำให้ดัชนีตลาดหุ้นเมื่อช่วงเช้าวันที่ 10 มี.ค. สดตัวขึ้นทันที 1 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนี้รัฐบาลจีนประกาศปิดโรงพยาบาลชั่วคราวในเมืองอู่ฮั่นทั้งหมด 14 แห่ง

### ★ พบผู้ติดเชื้อเพิ่มหลายพื้นที่

สำหรับในพื้นที่ต่างๆทั่วโลก ยังพบผู้ติดเชื้อไวรัสก่อโรคโควิด-19 รายใหม่ต่อเนื่อง โดยมองโกเลีย พบผู้ป่วยรายแรก เป็นชายชาวฝรั่งเศส วัย 57 ปี เดินทางข้ามมองโกเลียจากฝรั่งเศสผ่านทางกรุงอูลา ประเทศรัสเซีย ทำให้ทางการต้องจกตามหาคนที่ชายคนนั้นพบปะราว 120 คน เพื่อนำตัวมาเฝ้าระวัง รวมทั้งประกาศปิดพรมแดน ห้ามเที่ยวบินจากจีน และเกาหลีใต้ลงจอดในประเทศเช่นเดียวกับปานามา พบผู้ติดเชื้อรายแรกเป็นสตรีวัย 40 ปี เดินทางมาจากสเปน โดยสเปนสั่งปิดสถานศึกษาทุกระดับชั้นในกรุงมาดริดและแคว้นบาสก์ ตั้งแต่วันที่ 11 มี.ค. เป็นต้นไป เป็นเวลา 2 สัปดาห์ ขณะที่โรมาเนีย สโลวีเนีย สาธารณรัฐเช็ก และบัลแกเรีย ประกาศงดการประชุมทุกรูปแบบ ส่วนทางการเวียดนามประกาศบทลงโทษรุนแรงหากพบคนปกปิดประวัติการเดินทางไปประเทศเสี่ยง หลังพบชาวเวียดนามวัย 29 ปี กลับจากอังกฤษ เมื่อวันที่ 9 มี.ค. แล้วพบติดเชื้อก่อโรคโควิด-19 หลังไปท่องเที่ยวฝรั่งเศส อิตาลี และอังกฤษ ส่วนรัฐบาลญี่ปุ่นสั่งประกาศ “สถานการณ์ฉุกเฉิน” ภายในประเทศเพื่อบังคับใช้มาตรการควบคุมการแพร่กระจายของโรคโควิด-19 อย่างจริงจังมากขึ้น โดยญี่ปุ่นพบผู้ติดเชื้อ 556 ราย เสียชีวิต 10 ราย ไม่รวมผู้ติดเชื้อบนเรือสำราญไดมอนด์ ปริ้นเซส ที่จอดลอยลำอยู่นอกชายฝั่งเมืองโยโกฮาม่า อีกเกือบ 700 คน มีผู้เสียชีวิต 7 ราย

# เดลินิวส์

ข่าวประจำวันพุธที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ หน้า ๑

**ไทยเสี่ยงสู่เฟส 3**  
**เชื้อโคโรนาไวรัสลามหนัก**  
**ปิดอิตาลี-ฟง 113 ปท.**  
**ลุยสอบเงินเสียบ่อย**

ไวรัสสมรณะ “โคโรนา-19” ลามทั่วโลก  
113 ประเทศ องค์กร  
อนามัย ♦ อ่านต่อหน้า 12

# เดลินิวส์

ข่าวประจำวันพุธที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ หน้า ๑ (ต่อหน้า ๑๒)

## โควิด

□ ต่อจากหน้า 1

โลก ซึ่งเข้าใกล้ระดับ “โรคระบาดวงกว้าง” อิตาลี สั่งปิดประเทศทั้ง 20 แคว้น ชายฝั่ง 3 เม.ย. หลัง ยอดป่วยตายพุ่ง ส่วนไทยเจอผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่ม อีก 3 ราย เกี่ยวพันจากแคมป์คนงานในทั้งหมด เดือนเดียวเดินทางไปยุโรป ส่วนกรณี เสียบอย-ศรีสุวีร์ กักตุนหน้ากากยังพบนพขมิ้นไม่หยุด “จรัญ” สั่งสอบสวนเพิ่มเอาผิด 3 ข้อหา โครเอเชียพ่น หมด ดร.ลุยตรวจเส้นทางการเงิน-ทรัพย์สิน ทั้งหมด แคมป์ถูกปลดพัน กต.ตร.หนองปรือ “พีท ทองเจือ” ไร้แรงความไม่เคยมีเอี่ยว ด้าน “ธรรมนัส” สั่งปลด “พิศินันท์” ทิ้งทีมงาน คิงก.ลอบฆ่า ยันมีภาพตัดต่อเตรียมกระชาก หน้ากากคนอยู่เบื้องหลัง ขณะที่ “บักดู๋” สั่ง กวาดล้างพวกมีฉายาชีพหลอกขายของ คาดโทษ ผื่น้อยโทษศก้าพกึ่งเหี้ย-สุนัขเหี้ยช่วงถูกกักตัว

### ○ จักรวรรดิโรคระบาดวงกว้าง

เมื่อวันที่ 10 มี.ค. สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ว่า นพ.เทรอส แอดมฮอม เกเบรียล ผู้ชำนาญการองค์การอนามัยโลก (ยู) แถลงถึงสถานการณ์เชื้อไวรัส “โควิด-19” ที่กำลังแพร่ระบาดในอย่างน้อย 113 ประเทศ และดินแดน มีผู้เสียชีวิตรวมกันมากกว่า 4,000 คน และติดเชื้อมากกว่า 1.1 แสนคน ว่า เข้าใกล้การเป็นโรคระบาดวงกว้าง หรือ โรคระบาดขนาดใหญ่จนเกินแล้ว แต่จะควบคุมได้ในที่สุด โดย 93% ของผู้ติดเชื้ออยู่ใน 4 ประเทศ คือ จีน อิตาลี เกาหลีใต้ และอิหร่าน 79 ประเทศ มีผู้ป่วยสะสมน้อยกว่า 100 คน ส่วนอัตราการเสียชีวิตอยู่ที่ 3.4% กลุ่มเสี่ยงที่สุดคือ ผู้มีอายุมากกว่า 80 ปี มีความเสี่ยงเสียชีวิตมากกว่า 20%

### ○ อิตาลีปิดประเทศขั้น 3 เม.ย.

ด้านสถานการณ์ในจีนนั้น กำลังอยู่ในขั้นควบคุมได้มากขึ้น เนื่องจากมากกว่า 70% หายดีอย่างต่อเนื่อง โดยคณะกรรมการสาธารณสุขแห่งชาติ แจ้งตัวเลขการเสียชีวิต 3,136 คน ติดเชื้อสะสม 80,754 คน รักษาหาย 59,897 คน โดยเป็นวันที่ 3 ติดต่อกันแล้วที่ไม่มีผู้เสียชีวิตและผู้ติดเชื้อรายใหม่ นอก มณฑลหูเป่ย์ศูนย์กลางแพร่ระบาด รองลงมา คือ อิตาลี ที่สถานการณ์รุนแรงสุด มีผู้เสียชีวิต 463 คน ติดเชื้อ 9,172 คน และรักษาหายแล้ว 724 คน ทำให้ นายกรัฐมนตรี จูเซปเป คอนเต ผู้นำอิตาลี ยกระดับมาตรการปิดเมืองเป็น ทั้ง 20 แคว้น หรือทั่วประเทศ มีผลบังคับใช้ ถึงวันที่ 3 เม.ย. รวมถึงสถานศึกษาทุกแห่งใน ประเทศให้หยุดระยะเวลานัดจนถึงวันเดียวกัน จากเดิมที่ปิดเฉพาะแคว้นลอมบาร์เดีย และ 14 จังหวัดในแคว้นเวเนโต กับ เอมิเลีย-โรมัญญา

### ○ หลายชาติปิดติดเชื้อมากแรก

ขณะที่ เกาหลีใต้ มีผู้เสียชีวิต 54 คน ติดเชื้อ 7,513 คน รักษาหาย 247 คน อิหร่าน เสียชีวิต 237 คน ติดเชื้อ 7,161 คน รักษาหาย 2,394 คน ฝรั่งเศส เสียชีวิต 30 คน ติดเชื้อ 1,412 คน รักษาหายแล้ว 12 คน สเปน เสียชีวิต 30 คน ติดเชื้อ 1,230 คน รักษาหาย 32 คน สหรัฐ เสียชีวิต 26 คน ติดเชื้อ 738 คน รักษาหาย 8 คน ผู้ป่วยคนแรกในบรูไน ไชปรัส ปานามา บูร์กินาฟาโซ มองโกเลีย และเกาะ เคิร์นซี ดินแดนโพ้นทะเลของสหราชอาณาจักร นอกจากนี้ แคนาดา กับ เยอรมนี พบผู้เสียชีวิตคนแรกในประเทศ ขณะที่ ซาอุดีอาระเบีย ประกาศลงโทษปรับเงินสูงสุด 500,000 ริยัล หรือ 4.18 ล้านบาท กับผู้ที่เจตนา ปกปิด บิดเบือน หรือให้ข้อมูลเท็จต่อเจ้าพนักงาน เกี่ยวกับสุขภาพข้อมูลการเดินทางทั้ง ในและต่างประเทศในรอบ 14 วัน

### ○ ไทยติดเชื้อมีกระแสวิงยุโรป

ส่วนสถานการณ์ในไทยนั้น นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผอ.กองโรคติดต่อทั่วไป แถลง ความลับหน้าว่า ในเอเชีย โดยเฉพาะจีน เริ่ม มีจำนวนผู้ป่วยรายใหม่ลดลง แต่ไปเพิ่มมากขึ้น ยุโรป หลายประเทศขึ้นมาเป็นติด 10 อันดับ แรกอย่างรวดเร็ว และมีผลคือไทย มีผู้ป่วยราย ใหม่เพิ่ม 3 ราย รายแรกเป็นผู้ป่วยลำดับที่ 51 เป็นหญิงไทย อายุ 41 ปี ไม่มีประวัติเดินทางไปต่างประเทศ แต่สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยลำดับที่ 45 ที่ติดเชื้อหลังกลับมาจากอิตาลี ขณะนี้หญิง กดังกล่าว อาการไม่มาก รักษาที่ รพ.ราชวิถี ส่วนผู้ป่วยลำดับที่ 52 กับ 53 เป็นสามีภรรยา กัน โดยภรรยาอายุ 46 ปี กลับมาจากอิตาลี ตรวจพบเชื้อไม่ได้สัมผัสใกล้ชิดกับใคร ยกเว้น คนในครอบครัว จึงพบว่า สามีอายุ 47 ปี ติด เชื้อตามด้วย ขณะนี้รักษาที่ รพ.นครปฐม โดย สรุป ไทยมีผู้ป่วยสะสม 53 ราย เสียชีวิต 1 ราย รักษาหาย 33 ราย ยังรักษาในรพ. 19 ราย เข้า เกณฑ์สอบสวนเฝ้าระวังสะสม 4,682 ราย ให้ กลับบ้านแล้ว 2,844 ราย ส่วนใหญ่เป็นไขหวัด ใหญ่ ยังอยู่ รพ. 1,838 ราย ขอให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยุโรป

### ○ รอลุ้นผลตำรวจตม.ติดเชื้อ

นพ.โสภณ กล่าวต่อว่า กรณีมีรายงาน ข่าวว่า มีตำรวจตรวจคนเข้าเมืองติดเชื้อ ข้อมูล ยังไม่ชัดเจนทั้งเรื่องอาการ ข้อมูลทางระบาด และผลตรวจแล็บ จึงอยู่ระหว่างการตรวจสอบสวนโรคเพิ่มเติม คาดว่าจะชัดเจนวันที่ 11 มี.ค. ส่วนกรณีพนักงานบริษัทเกร็บ โฮลดิ้งส์

อิงค์ ชาวต่างชาติติดเชื้อหลังมาประชุมที่ไทย 2 ราย นั้น อยู่ระหว่างการสอบสวน แต่คาดการณ์ว่า มีความเป็นไปได้สูงที่จะเป็นการติดเชื้อนอกไทย เพราะในรอบ 14 วัน ผู้ติดเชื้อมี การเดินทางไป 2 ประเทศ และตรวจผู้สัมผัส ยังไม่มีใครติดเชื้อ ส่วนกรณีออสตรเลียพบผู้ ติดเชื้อ 1 ราย ติดเชื้อหลังกลับจากไทย อยู่ ระหว่างขอข้อมูลว่าไปที่ไหนในไทยบ้างเพื่อ สอบสวนโรคเพิ่มเติม ด้าน นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกทม.ระงูภายหลังว่า ดำรวจ คม.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ คนดังกล่าว ป่วย และมีแนวโน้มที่จะติดเชื้อโควิด-19 เพราะ ทำงานอยู่ใกล้กลุ่มเสี่ยง และเมื่อตรวจเชื้อพบ เป็นบวก จึงส่งตัวมาเข้ารับการรักษาที่ รพ.กลาง รพ.ผลแล็บตรวจซ้ำอีกครั้ง หากติดเชื้อจริงจะ ประกาศเป็นรายที่ 54

### ○ ปลูกนำเข้าเจลล้างมือผิดกม.

ด้าน นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา กล่าว ว่า อย.ออก ประกาศให้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือต้องมีคุณภาพ ที่ผลิต นำเข้ามาต้องมีแอลกอฮอล์ไม่ต่ำกว่า 70% หากต่ำกว่านี้ไม่อนุญาต หากฝ่าฝืนผิด กฎหมายเครื่องสำอาง มีโทษจำคุก 2 ปี หรือ ปรับ 2 แสนบาท ส่วนคนขายก็จะมีโทษจำคุก 6 เดือน และปรับ 5 หมื่นบาท ทั้งนี้ปัจจุบันมี ผู้มาจดแจ้งแอลกอฮอล์ล้างมือ 2,631 คำรับที่ จดแจ้ง สถานที่ผลิต 766 แห่ง กำลังการผลิต ประมาณเกือบ 90 ตัน ส่วนที่ก้องบัญชาการ ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ 2 จ.สงขลา พล.ร.ค.กฤษฎา รัตนสุภา ผู้บัญชาการฐานทัพ เรือสงขลา มอบเจลล้างมือให้หน่วยต่าง ๆ ใน ฐานทัพเรือสงขลา เพื่อส่งเสริมมาตรการเฝ้า ระวังกำลังพลในกองทัพเรือจากไวรัสโควิด-19

### ○ ประสานเงินพัฒนารักษา

ขณะที่ นพ.สุภม ภาณุจันทินาย ปลัด กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ได้ประสานงาน กับทางการจีนในเรื่องของยาที่ใช้รักษาและมีการพัฒนาวัคซีนร่วมกันเพื่อรักษาประชาชนให้ ดีที่สุด ส่วน นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดี กรมควบคุมโรค กล่าวว่า ขณะนี้มียาต้านไวรัส จำนวนหนึ่งที่ได้จากทางการจีนเพื่อรักษาผู้ติด เชื้อให้หายแล้วเป็นจำนวนมาก ยืนยันไทยมียา เพียงพอ พร้อมทั้งมีมาตรการเฝ้าระวังผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในประเทศ

### ○ ผื่น้อยแหกด่านโผล่เกือบครบ

ส่วน นายสาธิต ปิตุเตชะ รมช. สาธารณสุข กล่าวถึงกรีกักตัวผู้เดินทางกลับจาก ต่างประเทศว่า ที่สัปดาห์มี 188 คน ยังรองรับได้ อีก 200 คน ส่วนบุรีรัมย์มี 200 คน กำลังจะ ปรับปรุงสถานที่ที่ตีขึ้น หากไม่สะดวกขยายก็ ขอให้ด้วย สถานที่หายากมาก แต่มีการเตรียม การสถานที่รองรับอีก 2 จุด คือที่กำแพงแสน จ.นครปฐม และค่ายอดิศร จ.สระบุรี ส่วนการ

# เดลินิวส์

ข่าวประจำวันพุธที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ หน้า ๑ (ต่อหน้า ๑๒)

กักตัวตามภูมิลาเนา ผวจ.ยังตอบมาไม่ครบส่วน  
แรงงานที่ให้การรายงานตัว ขณะนี้มารายงานตัว  
กับเจ้าหน้าที่แล้ว 74 คน จาก 80 คน ไม่ต้อง  
ดำเนินคดี พบหลักแหล่งที่แน่นอน ไม่มีใครคิด  
เชื่อ ส่วนที่เหลือ 6 คนอยู่ระหว่างเดินทางมา  
รายงานตัว มีเวลาให้ถึงเที่ยงคืน

### ○ อีวอนยกเลิกจุดกักขังน้อย

วันเดียวกัน ผู้สื่อข่าวรายงานจาก  
จ.มุกดาหาร ว่า ชาวบ้านกว่า 150 คน รวมตัวกัน  
นำของไม้ กิ่งไม้ และป้ายข้อความ “กฎดีโก โห  
ดิกา ชาวบ้านไม่ได้ออกจากหวัดได้โปรดอย่า  
กักขังไว้ใกล้เรา” พร้อมเดินทิ่มแทงปิดทางเข้า-  
ออกอาคารรวมใจ ม.อุบลราชธานี สถานกักตัว  
ผู้หนี้อยู่ ก่อนยื่นหนังสือคัดค้านสถานที่กักตัวผู้  
หนี้อยู่ ต่อศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมุกดาหาร เพื่อให้  
ยกเลิกสถานที่ดังกล่าว ส่วนที่ ศูนย์ปฏิบัติธรรม  
ศิรีโศ ค.โทรนน้อย อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา  
ชาวบ้านรวมตัวกันหลังทราบว่าจะมีการนำกลุ่ม  
ผู้หนี้อยู่มาไว้ที่ดังกล่าว พร้อมขอให้ส่งผู้หนี้อยู่  
ไปที่สำนักงานสาธารณสุขแทน ต่อมาพระมหา  
อภิเชษฐมุนฑิตโค ประธานศูนย์ปฏิบัติธรรมออก  
มายืนยันว่า ทางกรรณการยกเลิกไม่มีการใช้สถานที่  
ชาวบ้านจึงยอมแยกย้าย

### ○ พล.ต.อ.สุวัฒน์ สั่งสืบสวน

สำหรับประเด็นที่ถูกประชาชนทั่ว  
ประเทศ กำลังวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก กรณี  
นายสุวัตร วัชรวิชัย หรือ เสียบอย โพสต์  
ในสื่อสังคมออนไลน์ว่าสนิทกับนายพิตตินันท์  
รักเอียด คณะทำงานของ ร.อ.ธรรมนัส พรหม  
เผ่า ร.มช.เกษตรและสหกรณ์ พร้อมโชว์ว่า  
มีหน้ากากอนามัยสต็อกไว้กว่า 200 ล้านชิ้น  
เพื่อขายให้หน่วยทุนจีน ภายหลังจากอ้างว่าไม่มีของ  
ตามที่พูดไว้ จนถูกดำเนินคดีตาม พ.ร.บ.  
คอมพิวเตอร์ ไปแล้วนั้น นายสุวัตร ลักษณะ  
วิศิษฐ์ รองนายกัรัฐมนตรีและร.ว.พาณิชย์  
กล่าวถึงความลับหน้าว่า มี 3 ข้อหาที่ กระทรวง  
พาณิชย์ ต้องเข้าไปร่วมสอบสวน คือ 1.หาก  
ครอบครองหน้ากากอนามัย 200 ล้านชิ้น หรือ  
เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด จะต้องแจ้งครอบ  
ครอง หากไม่แจ้งถือว่าผิดกฎหมาย 2. การ  
จำหน่ายเกินราคา และ 3. คำกล่าวเกินควร  
หรือไม่ โดยได้กำชับว่า จะต้องดำเนินการอย่าง  
เคร่งครัดตามกฎหมาย ไม่เห็นแก่หน้าใคร  
ทั้งสิ้นเนื่องจากเกี่ยวพันไปถึงการส่งออก ที่  
ขณะนี้ยังไม่มั่นใจนโยบายให้ส่งออกได้ ดังนั้นถือ  
เป็นการลักลอบส่งออก โดยคนกำชับต้อง  
ดำเนินคดีจะต้องให้ถึง สวาไปถึงใครก็ต้อง  
ดำเนินการ ส่วนผู้กระทำผิดอย่างว่าใกล้ขีด

กับคณะทำงานของ ร.มช.เกษตรและสหกรณ์  
นั้น ยังไม่มีข้อมูล

### ○ ขยายผลเส้นทางทางการเงิน

ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.)  
พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข รองผบ.ตร. เรียก  
คณะพนักงานสืบสวนสอบสวน รายงานความ  
คืบหน้าผลการเข้าตรวจค้น 6 จุดเป้าหมายใน  
พื้นที่กรุงเทพฯ จ.สมุทรปราการ และ จ.ชลบุรี  
ที่มีข้อมูลเกี่ยวข้องกับการโพสต์ข้อความของ  
นายสุวัตร โดยมีการรายงานว่า หลังจากนี้แจ้ง  
ข้อหา นำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จสู่ระบบ  
คอมพิวเตอร์ ซึ่งก่อให้เกิดความตื่นตระหนก  
แก่ประชาชน หลังจากนี้ตำรวจจะเร่งตรวจสอบ  
ประวัติของนายสุวัตรโดยละเอียด เรื่อง  
สถานะทางการเงิน ทรัพย์สิน หนี้สิน ซึ่งต้อง  
ทำหนังสือไปถึงธนาคารเพื่อขอข้อมูล และทำ  
หนังสือถึงกรมที่ดินเพื่อขอข้อมูลการจดทะเบียน  
บ้าน รวบรวมข้อมูลการพูดคุยโต้ตอบกับบุคคล  
อื่น สำหรับคนที่นายสุวัตร แอบอ้างถ่ายภาพ  
ด้วย รวมถึงการนำเอกสารที่จะต้องถูกเรียกมา  
ให้ปากคำทั้งหมด ที่ บก.ปอท.

### ○ รับซื้อจาก "พันรัชต์" 2 แสนชิ้น

รายงานข่าวแจ้งอีกว่า สำหรับการเข้า  
ค้นเป้าหมายที่อาคารไทยเฮลท์ ย่านหนองแขม  
ที่นายสุวัตร อ้างว่าเป็นที่ไว้กักคนสินค้ากว่า  
200 ล้านชิ้นนั้น จากการตรวจสอบพบว่า มีหน้า  
กากอนามัยอยู่เพียง 12,500 ชิ้น ซึ่งนายพันรัช  
ษ อัครอมรพงศ์ ประธานยุทธศาสตร์พรรค  
ภราดรภาพ เป็นผู้สั่งทำจากโรงงานแห่งหนึ่ง  
และนำมาใส่โลโก้ของตนเอง และจากแนวทาง  
การสืบสวนพบว่า นายพันรัชต์ มีการติดต่อซื้อ  
ขายหน้ากากอนามัยกับนายสุวัตรจริง โดยนาย  
สุวัตร ยอมรับว่า ซื้อขายหน้ากากอนามัยจาก  
นายพันรัชต์ 2 แสนชิ้น ดำรงอยู่ระหว่างตรวจ  
สอบว่า เป็นการซื้อขายกันก่อนหรือหลังการ  
ประกาศควบคุมหน้ากากอนามัยหรือไม่ ส่วน  
การเข้าตรวจค้นที่โรงงานผลิตหน้ากา  
กอนามัยย่านรามอินทรา 86 นั้น ที่นายสุวัตร  
โพสต์กล่าวดังหน้ากากอนามัยและข้อความอ้าง  
ว่ามีกักคนอยู่ 200 ล้านชิ้น พร้อมทั้งจะนำออก  
มาจำหน่าย โรงงานซึ่งแจ้งว่า ได้ส่งข้อมูลดัง  
กล่าวให้กรมการค้าภายในแล้ว แต่ทางตำรวจ  
ก็ยังไม่ได้รับ ขณะที่กรมการค้าภายในระบุว่า  
เป็นความลับ

### ○ ปลดพันกต.ตร.หนองปรือ

ที่ สท.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี  
นายไพโรจน์ ประวัติเลิศอดม ประธาน กค.ตร.  
กล่าวภายหลังประชุมกค.ตร. ว่า นายสุวัตร  
หรือเสียบอย เป็น กค.ตร.สก.หนองปรือจริง  
ตามคำสั่งแต่งตั้งของผวจ.ชลบุรี ที่ 24/2562  
แต่กรณีนี้มีการใช้ชื่อ กค.ตร.สก.หนองปรือ  
เข้าไปเกี่ยวข้อง ซึ่งถือว่าสร้างความเสียหาย  
ให้กับชื่อเสียงเป็นอย่างยิ่ง จะประชุมด่วน  
พร้อมมีผลสรุปเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนน 2 ใน  
3 ให้ปลดนายสุวัตร ออกจากคณะกรรมการ  
กค.ตร.สก.หนองปรือ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

การกระทำของนายสุวัตร จะถือว่าไม่เกี่ยวข้อง  
กับคณะกรรมการ ทั้งนี้ส่วนตัวไม่รู้จักหรือสนิท  
กันแต่อย่างใด เพียงทำงานร่วมกันเท่านั้น

### ○ “พีท” แจ้งความยืนยันไม่มีเอี่ยว

ส่วนที่ สน.ปทุมวัน นายชนกภณ หรือ  
พีท ทองเจือ อายุ 51 ปี นักแสดงชื่อดัง เข้าลง  
บันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานกับ พ.ต.ต.  
เวียงแก้ว สุภากรณ์ สว.(สอบสวน) สน.  
ปทุมวัน หลังมีคลิปภาพตัวเองปรากฏในคลิป  
ของนายสุวัตร โดยเจ้าตัวระบุว่า ขอยืนยัน  
ว่า ตนไม่เกี่ยวข้องกับการขายหน้ากากอนามัย  
ยืนยันว่าไม่เคยพบพูดคุยกัน แล้วตอนนี้ยังไม่  
มีผลกระทบบอะไรกับตน แต่ไม่เห็นด้วยกับ  
พฤติกรรมนี้ เพราะฉวยโอกาสเอาตนไปเป็น  
โฆษณาขายของให้ดียิ่งขึ้น จึงขอมายบันทึก  
ประจำวันไว้ ซึ่งสร้างความไม่พอใจให้กับคน  
ไทย เรื่องการกักคนและขายหน้ากากอนามัย  
เกินราคา เพราะคลิปดังกล่าว ตนเสียหาย อาจ  
มีลมมาค่าโจมตีว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ได้ จึง  
ตัดสินใจมาแสดงความบริสุทธิ์ใจ ในอนาคต  
หากมีการดำเนินคดีกับนายสุวัตร แล้วตนโดน  
เรียกไปสอบสวน ก็จะมีหลักฐานไว้ได้ลงบันทึก  
ประจำวันไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้

### ○ สั่งตั้งก.สอบ"พิตตินันท์"

ส่วนกรณีของนายพิตตินันท์ รักเอียด  
คณะทำงานของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ร.มช.  
เกษตรฯ นั้น มีรายงานว่า ร.อ.ธรรมนัส ได้ออก  
คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 373/2563  
แต่งตั้งคณะทำงานสอบข้อเท็จจริง โดยมีนาย  
รัตนะ สวามีชัย ผู้ตรวจราชการกระทรวง  
เกษตรฯ เป็นหัวหน้าคณะทำงาน ทำการสอบ  
ข้อเท็จจริง รวบรวมข้อมูล พยานหลักฐาน สรุ  
ปรายงาน พร้อมแนวทางการดำเนินการแก้ไข  
ปัญหา โดยนายรัตนะ ได้เรียกนายพิตตินันท์  
ให้เดินทางจาก จ.สุราษฎร์ธานี เข้าให้ปากคำ  
ในวันที่ 11 มี.ค. โดย ร.อ.ธรรมนัส สั่งให้เร่ง  
ดำเนินการสอบโดยเร็ว ให้ผลสรุปภายใน  
สัปดาห์นี้ รวมทั้งประเด็นการไว้บัตรประจำ  
ตัวว่า เป็นคณะทำงานติดตามของ ร.อ.ธรรม  
นัส นั้น ได้อย่างไร เพราะไม่ได้เป็นตำแหน่ง  
ที่ต้องแต่งตั้งแต่อย่างใด

### ○ “ธรรมนัส” ยันปลดพันทิม

ขณะที่ ร.อ.ธรรมนัส กล่าวถึงความ  
คืบหน้ากรณีนี้ว่า ความจริงปรากฏออกมาแล้ว  
เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ดำเนินการขยายผลแล้ว



# เตลิวีลส์

ข่าวประจำวันพุธที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๒)

เดี๋ยวก็จะรู้ว่าบอर्डเดอร์สินค้ามีจริงหรือไม่ และอยู่กับใคร รอดติดตามพิสูจน์ความจริงตรง นี้ดีกว่าอีกไม่มาก ซึ่งตอนนี้คนก็รู้แล้ว ไม่เกิน วันที่ 13 ทุกอย่างกระจ่าง คนเชื่อว่า เรื่องดัง กล่าวมาจากเรื่องการเมือง ส่วนการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนนายพิศตินันท์ รัก เยียด นั้น จะทราบผลสรุปวันเดียวกัน แต่เบื้องต้นได้ปลดออกจากคณะทำงานไปแล้ว

## ○ ยันภาพตัดต่อ-มีเบื้องหลัง

เมื่อถามว่า กรณีที่ระบุว่าไม่มีหน้าปก อยู่จริงตามจำนวนดังกล่าว แล้วมีการตรวจสอบหรือไม่ว่า มีของอยู่จริงก่อนหน้านี้ หรือมีการจำหน่ายออกไปแล้ว ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า ตอนนี้เริ่มรู้แล้วว่า มีการตัดต่อภาพ สื่อที่รู้ บอก ได้เลยว่ามีการตัดต่อ และรู้เยอะกว่านี้ แต่พูด ไม่ได้อยากเรียนสื่อมวลชนว่าการนำเสนอข่าว อะไรที่เป็นความจริงทำให้สังคมได้เห็น ก็ควร จะนำเสนอโดยเฉพาะในเวลาที่บ้านเมืองกำลัง วิกฤติ ควรนำข้อเท็จจริงมาเสนอ ช่วยกัน กระชากหน้ากากกว่า จริง ๆ แล้วใครอยู่เบื้อง หลังเรื่องนี้คนหนึ่งพูดน้ำไหลไฟดับ คงไม่ ธรรมดา ต้องมีคนอยู่เบื้องหลังแน่ ตอนที่คนรู้ เยอะแล้ว ขอให้สื่อมวลชนเปิดเผยความจริง ให้กระจ่าง อย่านำไปอยู่ในเกมการเมือง

## ○ "บิกคิว" ล้างภาควัดล้างมัจฉาชีพ

ด้าน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม กล่าวภายหลัง ประชุม ครม.ว่า เท่าที่ทราบมีการแจ้งดำเนิน คดีไปหลายข้อหาแล้ว และคนได้ให้กระทรวง ดิจิทัลไปกวาดล้างพวกหลอกจ้อโกงขาย หน้ากากอนามัยทางออนไลน์ และดำเนินคดี อาญาอีกเยอะ เพราะผิด พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ ขณะนี้ ทหารไปช่วยตำรวจ พาณิชย์ สืบข่าว ตรวจสอบย้อนกลับทั้งหมดในทุกรองงาน จนไปถึงช่องทางทางจำหน่าย ตรวจสอบ 5-6 โรงงานยังไม่พบความผิดปกติ ตรวจสอบบัญชี นำเข้าก็ปกติ ไม่ได้ช่วยใครทั้งนั้น อย่างไรก็ตาม การขายทางออนไลน์มีของหรือเปล่าก็ไม่รู้ สื่อ ต้องช่วยเช็กด้วย บางคนยอมจ่ายเงินล่วงหน้า ต้องสูงเงิน ตกเป็นเหยื่อ และประชาชนต้อง ช่วยแจ้งเบาะแสไปที่รัฐบาล พร้อมจัดการ ส่วนปัญหาการขาดแคลนหน้ากากอนามัยนั้น กระทรวงมหาดไทย (มท.) ทำหน้ากากผ้า 50 ล้านชิ้น รวมทั้งให้กระทรวงอุตสาหกรรมไปหา วิธีทำหน้ากากผ้าเพิ่ม 20 ล้านชิ้น เพื่อแจกจ่าย ประชาชน หรือจะตรวจสอบว่า ทำไมร้านค้า จึงมีขายไม่เพียงพอ ในส่วนการแจกจ่ายให้กับ บุคลากรทางการแพทย์ ล่าสุดพอเพียงในช่วง กาวารณ์ขณะนี้เป็นที่น่าพอใจ

## ○ จับขายหน้ากากนับร้อย

ขณะเดียวกัน นายบุญฤทธิ์ กัลยาณ มิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ได้จับกุม ผู้จำหน่ายหน้ากากอนามัยที่ทำผิดกฎหมายไป แล้ว 107 ราย แบ่งเป็นกรุงเทพฯ 77 ราย ต่าง จังหวัด 30 ราย ส่วนข้อหาแบ่งเป็นขายเกิน ราคาควบคุม 4 ราย ไม่ปิดป้ายแสดงราคา 28 ราย และข้อหาขายแพงเกินสมควร 75 ราย โดย จำนวนนี้เป็นการขายผ่านออนไลน์ 15 ราย ผู้ ทำผิดข้อหาขายเกินราคาควบคุม มีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท ส่วน ข้อหาขายแพงเกินสมควร จำคุกไม่เกิน 7 ปี ปรับไม่เกิน 1.4 แสนบาท หากไม่ปิดป้ายราคา ปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท หากนำเข้าหรือเป็น ตัวแทนจำหน่ายก็ต้องแจ้งปริมาณการถือครอง สินค้า ต่อกรมการค้าภายใน หากฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท ส่วน ผู้ลบล้างการทอนกอง ระบุว่า 1 เดือนที่ผ่านมา ยึด หน้ากากอนามัยได้ 16,350 ชิ้น โดยแยก เป็นการนำเข้าประเทษ 7,350 ชิ้น ลักลอบส่ง ออกนอกประเทศ 9,000 ชิ้น ส่วนใหญ่ปะปน ไปกับสินค้าอื่น

ขณะที่ ตำรวจ สก.เมืองสกลนคร และ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดน้ำกั้งเข้าตรวจค้น บ้านเลขที่ 414/1 ถนนสุขเกษม ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง พบหน้ากากอนามัย 104 กล่อง รวม 2,590 ชิ้น หลังสืบทราบ ว่า ชายในราคากล่องละ 800 บาท พร้อมดำเนินคดี น.ส.ปรีชาภรณ์ อ่อนหวาน อายุ 25 ปี ในข้อหาจำหน่ายหน้ากากอนามัย ในราคาสูงกว่าในราคาที่กำหนด นอกจากนี้ ที่ สก.มุกดะสน น.ส.แพรว (นามสมมุติ) แจ้ง ความ หลังถูกบริษัทแห่งหนึ่ง หลอกขาย หน้ากากอนามัย 4.5 หมื่นชิ้น รวม 6 แสนบาท ตกชั้นละ 13.5 บาท จะไปบริจาคและเก็บไว้ใช้เอง แต่กลับได้สินค้าไม่มีคุณภาพ มีร่องรอย เครื่องสำอาง บนชิ้นมีไขแมลงสาบ เหล็ก หน้ากากหลุด แต่ทางบริษัทไม่รับผิดชอบ

## ○ เชื้ออี-3 วันคลี่คลาย

ที่ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 ทำเนียบรัฐบาล นพ.ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า การประกาศเขตติดโรคติดต่อ อันตราย 4 ประเทศ 2 เขตปกครองพิเศษ ผู้ โดยสำรวจประเทศเหล่านี้จะต้องถูกกักตัวอย่าง เข้มข้นตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 หากไม่ ปฏิบัติตามจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย ด้าน นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผอ.องค์การเภสัชกรรม กล่าวว่า จะส่งหน้ากากอนามัย 4 แสนชิ้นให้ รพ.ในสังกัด สธ.กระจายไป 12 เขตบริการ เขต ละ 2 หมื่นชิ้น เท่ากับ 2.4 แสนชิ้น นอกจากนี้ จะมีกรมสุขภาพจิต กรมอนามัย 2 หมื่นชิ้น ที่ เหลือ 3 หมื่นชิ้น จะเป็นรพ.รัฐ ที่ต้องการใช้เร่งด่วน เชื่อว่าภายใน 2-3 วันนี้ สถานการณ์ไม่

เพียงพอจะคลี่คลายลง ด้านตัวแทนบริษัท ไทย สอสหพอล โปรดักส์ จำกัด ผู้ผลิตหน้ากาก อนามัยตัวแทนบริษัทผู้ผลิต 11 โรงงาน กล่าวว่า ปัจจุบันมียอดการส่งประมาณ 1.2 ล้านชิ้น ยืนยันว่ามีภาคเอกชนไปขอซื้อจากหน้า โรงงาน เพราะต้องได้รับการอนุมัติจากกรมการค้าภายใน ขณะที่การขนส่งจะมีใบอนุญาตผลิต จากองค์การเภสัชกรรมไปกับรถขนส่งและมีการลงชื่อรับสินค้าทุกครั้ง ยืนยันว่าทุกขั้นตอน ตรวจสอบได้โดยไม่มีหลุดรอดไปที่อื่นแน่นอน

## ○ คิดค้นหน้ากากผ้าสะท้อนน้ำ

ด้าน รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดี ม.ธรรมศาสตร์ (มธ.) กล่าวว่า ได้ศึกษาวิจัย คุณสมบัติผ้าที่เหมาะสมในการพัฒนาหน้ากาก ผ้ากันน้ำ THAMMASK เพื่อใช้ในทางการแพทย์ โดยพบว่า ผ้าฝ้ายผสมโพลีเอสเตอร์ มี โครงสร้างของเส้นใยที่เหมาะสมเคลือบด้านไม่ ให้ไม่เลกุลของน้ำแทรกเข้าไป ราคาไม่แพงต้นทุน เพียง 15-20 บาทต่อชิ้น สามารถซักได้หลายครั้ง ส่วน ที่ จ.ราชบุรี พระมงกุฎธรรมภรณ์ รักษา การเจ้าอาวาสวัดสัตตนารถปริวัตร ร่วมกับ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสัตตนารถปริวัตร) ในการจัดทำโครงการหน้ากากอนามัยที่ทำจากผ้า จีวรสงฆ์

# เดลินิวส์

ข่าวประจำวันพุธที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ หน้า ๑ (ต่อหน้า ๑๒)

## ○ นายกษ.เยี่ยมผู้ป่วย-แพทย์

ช่วงเย็นวันเดียวกัน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยภริยา คุณหญิงวิมล รอนนายกรัฐมนตรีและ รว. สาธารณสุข ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและแสดงความพร้อมของสถาบันบำราศนราดูร ในการดูแลผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 รวม 7 คน พร้อมวางแผนเตรียมสถานที่รองรับหากมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นจำนวนมากไว้ด้วย จากนั้น นายกษ. ได้พูดคุยผ่านมอนิเตอร์เพื่อให้กำลังใจผู้ป่วยและขอให้หายป่วยเร็ว ๆ ก่อนเข้าเยี่ยมเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรมควบคุมโรค แหล่งทำงานของกรมอนามัย ทำหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล ควบคุมป้องกันโรค มาตั้งแต่วันที่ 3 ม.ค. จากนั้น พล.อ.ประยุทธ์ ได้ประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) และผอ.รพ.ศูนย์/รพ.ทั่วไป ทั่วประเทศ โดยไม่ได้อนุญาตให้สื่อมวลชนร่วมรับฟังการประชุม

## ○ กาดโทษผีน้อยโพสดีทั้งเหล่า

หลังการประชุม พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า พอใจมาตรการควบคุมโรค และได้ให้ความมั่นใจกับทางบุคลากรแล้วว่า จะให้พื้นที่ภาค อานามขี้อย่างเต็มที่ รวมถึงค่าเสี่ยงภัยสำหรับคนที่ทำงาน ส่วนผีน้อยที่อยู่ติดหีบ ที่ดื่มเหล้าสูบบุหรี่ในห้องพัก แกรมยังโพสดีภาพลงสื่อสังคมออนไลน์นั้น เป็นการกระทำที่เกินไป มีแผนที่จะลงโทษอยู่แล้ว ทั้งนี้ได้ให้ทุกจังหวัดพร้อมรับสถานการณ์ดูแลผู้ที่เดินทางกลับมาจากประเทศเสี่ยง โดยเฉพาะเกาหลีใต้ ขออย่าหลบหนี ให้ปฏิบัติตามมาตรฐานการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด ไม่ใช่กลับมาแล้วเดินทางไปต่าง ๆ แล้วถ่ายรูป แบบนี้เรียกว่า ทำทนายเกินไป ต้องถูกลงโทษ ขณะที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รว.สาธารณสุข ระบุว่า สถานที่ดูแลแรงงานที่กลับมาจากเกาหลีใต้ใน จ.บุรีรัมย์ เป็นเพียงสถานที่รับไว้ชั่วคราว พอหาสถานที่ที่ดีได้แล้วจะส่งต่อ

## ○ สังผวจ.เตรียมรับมือระยะ 3

ขณะเดียวกัน นายธนาคม จงจระ อธิบดีกรมการปกครอง กล่าวถึงกรณีมีหนังสือด่วนที่สุดถึง ผวจ.เรื่องการให้บริการประชาชนในการออกหนังสือผ่านแดนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 โดยเนื้อหาบางส่วนระบุว่า ได้ยกระดับการแจ้งเตือนเป็นระดับ 3 ว่า ขณะนี้ยังไม่มีการประกาศยกระดับ หากจะมีการประกาศต้องเป็นหน้าที่ของ

กระทรวงสาธารณสุข กรมการปกครองเพียงแต่แจ้งเตือน เพื่อเตรียมการไว้ หากมีการประกาศยกระดับ เมื่อถึงขั้นนั้นจะได้รู้ว่าจะทำอะไรบ้าง เพราะกรมการปกครองต้องดูแลประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ อย่างไรก็ตามเราต้องมีการเตรียมการรับมือสถานการณ์ไว้ก่อน

## ○ มจพ.เลื่อนสอบ-ปิดเรียน

ส่วน ผศ.วรวิทย์ จตุรพณิช รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ได้ลงนามในประกาศ คณะกรรมการฯ เกี่ยวกับกรณีการเฝ้าระวังการระบาดของโควิด-19 ว่า มีนักศึกษา มจพ. 1 คน ที่อยู่ในข่ายต้องสงสัยว่า สัมผัสใกล้ชิดกับผู้เดินทางกลับมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงที่มีการระบาดต่อเนื่อง กรมควบคุมโรค ได้รับตัวไปดูแลและติดตามอาการแล้ว อยู่ระหว่างรอผลการตรวจยืนยัน มจพ.จึงจำเป็นต้องเลื่อนการสอบปลายภาคการศึกษาที่ 2/2562 และหยุดการเรียนการสอนที่ มจพ. วันที่ 10-15 มี.ค. 63 รวมถึงจัดให้มีการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อทั้งภายในและภายนอกอาคาร

## ○ ปตท.แจงสต็อกแอลกอฮอล์

ทั้งนี้ นายกฤษณ์ อิ่มแสง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงกระแสข่าวขอให้ ปตท.ส่งมอบแอลกอฮอล์ที่มีในสต็อกให้แก่สถานพยาบาล เพื่อนำมาผลิตเป็นเจลแอลกอฮอล์ ว่าไม่มีสต็อกแอลกอฮอล์ที่ใช้

## ○ รองรับว่างงาน 6.6 หมื่น

ขณะที่นายจักษ์ พันธุ์เพชร ที่ปรึกษา รว.แรงงาน กล่าวถึงกรณีที่แรงงานไทยได้รับผลกระทบว่า ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการรองรับการว่างงานจากปัญหาสถานะการระบาดไวรัสโคโรนา-19 แล้ว พร้อมประชุมกับสำนักงานแรงงานไทยในต่างประเทศ 12 แห่ง สำนักงานแรงงานจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อเก็บข้อมูลว่า สถานประกอบการใดบ้างที่มีแนวโน้มจะมีการเลิกจ้าง พร้อมทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำสถานประกอบการที่คิดว่าจะลดพนักงานหรือจะมีการเลิกจ้าง ขณะเดียวกันได้เตรียมตำแหน่งงานว่างไว้รองรับ 66,000 อัตรา ทั่วประเทศ ส่วนแรงงานไทยที่ไปทำงานในต่างประเทศอย่างถูกกฎหมาย และได้เดินทางกลับเข้าไทยแล้วนั้น จะต้องตรวจสอบว่า กลับมาก่อนครบกำหนดสัญญาว่าจ้างหรือไม่ ได้รับเงินค่าจ้างครบถ้วนหรือไม่ หากเป็นแรงงานถูกกฎหมายต้องกลับไทยก่อน จะได้รับเงินชดเชย 15,000 บาท

## ○ แนะนำจัดสงกรานต์แบบปิด

ส่วนผลกระทบด้านการท่องเที่ยว นั้น บรรยากาศที่ด้านพรมแดนแดง จย.สลา ชายแดนไทย-มาเลเซีย เป็นไปอย่างเงียบเหงา แต่เจ้าหน้าที่ยังคงตรวจคัดกรองเข้ม ขณะที่ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รว.วัฒนธรรม กล่าวภายหลังประชุม ครม. ว่า ครม.ให้กระทรวงวัฒนธรรม จัดทำคำแนะนำในการจัดงาน ประเพณีสงกรานต์โดยให้ขึ้นกับความพร้อมของแต่ละพื้นที่ หลายจังหวัดได้ยกเลิกการจัดงานกว่า 50% เช่น ชลบุรี ขอนแก่น กรุงเทพฯ ฯลฯ ทั้งนี้ไม่ได้ห้ามจัดงาน แต่ได้ออกข้อแนะนำ ให้ปีนี้เป็นสงกรานต์ในร่ม เป็นแบบปิด ตามประเพณีแบบดั้งเดิม ที่สร้างพระพุทธรูป รตนน้ำ ขอฟรพ่อแม่ และผู้อาวุโสในบ้าน หลีกเลี้ยงงานรื่นเริงมหรสพ จดออกไปเล่นน้ำสงกรานต์ ขณะที่ยนายสยาม สิริมงคล ผวจ.นครพนม กล่าวว่า สงกรานต์ต้นฉบับชาวจีน ปีนี้ ได้ประกาศให้งดการจัดงานรื่นเริงสนุกสนาน คอนเสิร์ต บาร์ดีโพน รวมถึงการเปิดถนนเล่นน้ำ.

มั่นคง ตรงไป ตรงมา

# แนวหน้า

ข่าวประจำวันพุธที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ หน้า ๑

**ยอดตายพุ่งแล้ว 463 ศพ  
อิตาลีปิดประเทศ  
งัดมาตรการฉุกเฉินรับมือ  
ออกจากบ้านต้องแจ้งเจ้าหน้าที่  
งดแข่งกีฬา-พิธีทางศาสนา  
ไทยพบผู้ป่วยเพิ่มอีก 3 ราย  
'ผีน้อย' เข้าค่ายเกือบครบ**

สธ.แถลงพบผู้ป่วย โควิด-19 เพิ่มอีก 3 ราย ยอด  
ป่วยสะสม 53 ราย เตือนเลี่ยงเดินทางไปยุโรป ส่วน  
ผีน้อยรายงานตัวเกือบครบแล้ว “สาริต” ระบุ ยังไม่  
ดำเนินคดี เพราะมารายงานตัวเอง เล็งใช้ “สัทธิษ  
โมเดล” บริหารเป็นระบบ เตรียมพื้นที่รองรับอีก 2  
แห่ง กระทรวงการต่างประเทศนัดประชุมหารือช่วย  
คนไทยในต่างประเทศที่ได้รับผลกระทบ 11 มีนาคมนี้  
ส่วน “อิตาลี” ประกาศปิดประเทศตั้งแต่นั้นนี้ไปจนถึง  
3 เมษายน ภายใต้มาตรการฉุกเฉินด้านสาธารณสุข หลังมี  
ผู้เสียชีวิต-ติดเชื้อ

▶▶▶ ต่อ : อิตาลี -หน้า 10

มั่นคง ตรงไป ตรงมา

## แห้วหน้า

ข่าวประจำวันพุธที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ หน้า ๑ (ต่อหน้า ๑๐)

## อิตาลี

เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ยอดเสียชีวิตทั่วโลกกว่า 4 พันราย ป่วย 1.1 แสนราย เมื่อวันที่ 10 มีนาคม ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผอ.กองโรคติดต่อทั่วไป แถลงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 ว่าสถานการณ์ในเอเชีย โดยเฉพาะจีนเริ่มมีผู้ป่วยรายใหม่ลดจำนวนลง แต่ไปเพิ่มมากขึ้นยุโรป หลายประเทศขึ้นมาเป็นท็อปเทนอย่างรวดเร็ว และมีผลต่อประเทศไทย มีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่ม 3 ราย รายแรก หรือผู้ป่วยลำดับที่ 51 เป็นหญิงไทยอายุ 41 ปี ไม่มีประวัติเดินทางไปต่างประเทศ แต่มีการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยลำดับที่ 45 ที่ป่วยหลังกลับมาจากประเทศอิตาลี และรักษาอยู่ที่ จ.ชลบุรี โดยมีอาการป่วยเมื่อวันที่ 7 มีนาคม ขณะนี้อาการไม่มาก รักษาที่ รพ.ราชวิถี

สำหรับผู้ป่วยลำดับที่ 52 และ 53 เป็นสามีภรรยา โดยภรรยาอายุ 46 ปี กลับมาจากอิตาลีเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ แล้วรู้สึกไม่สบาย จึงไปพบแพทย์ และตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนา-19 ไม่ได้สัมผัสใกล้ชิดกับใคร ยกเว้นคนในครอบครัว จึงพบว่าสามีอายุ 47 ปี ติดเชื้อมา โดยเริ่มป่วยวันที่ 7 มีนาคม สรุปรประเทศไทยมีผู้ป่วยสะสม 53 ราย เสียชีวิต 1 ราย รักษาหาย 33 ราย ยังรักษาในโรงพยาบาล 19 ราย ส่วนผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนเฝ้าระวังสะสม 4,682 ราย ให้กลับบ้านแล้ว 2,844 ราย ส่วนใหญ่เป็นไข้หวัดใหญ่ ยังอยู่โรงพยาบาล 1,838 ราย ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางไปประเทศยังทวีปยุโรป

## ฝึน้อยรายงานตัวแล้ว74เหลืออีก6

นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ถึงการรายงานการกักตัวผู้เดินทางกลับจากต่างประเทศว่า ที่สัปดาห์มี 188 คน ยังสามารถรองรับได้อีก 200 คน ส่วนที่ จ.บุรีรัมย์ มี 200 คน ซึ่งสถานที่อาจจะยังไม่พร้อมต้องขอภัยและกำลังจะปรับปรุงให้ดีขึ้น อาจจะเห็นมีกลิ่นโอสต์ที่ไปกักตัวว่าเป็นห้องน้ำรวม ไม่สะดวกสบาย ก็จะมีการปรับปรุง ก็ขอโทษด้วย สถานที่หายากมาก ส่วนที่สัปดาห์ถือว่ามีความพร้อม มีการบริหารจัดการอย่างดี เพราะมีประสบการณ์เรากำลังจะไปเรียนรู้สิ่งที่หาเรื่อทำที่ สัปดาห์ทำทุกอย่างเป็นระบบ ซึ่งวันที่ 10 มีนาคม จะมีไปที่สัปดาห์อีก 3-4 เทียวบิน

ส่วนคนที่หนีการรายงานตัว ขณะนี้มา รายงานตัวกับเจ้าหน้าที่แล้ว 74 คน จาก 80 คน 3 คน อยู่ในกรุงเทพฯ กำลังจะเดินทางกลับ ส่วนอีก 3 คน อยู่ระหว่างการเดินทาง เขามีเวลาวันนี้ก็ 1 วัน ถ้าก่อนเที่ยงคืนเขาไปรายงานตัวก็จะได้พิจารณาว่าจะดำเนินการอย่างไร

## ตรวจ188คนที่สัปดาห์ไม่พบมีไข้

เมื่อถามว่าจะต้องแจ้งความดำเนินคดีหรือไม่ นายสาธิตกล่าวว่า ไม่ต้องแจ้งความ ฉะนั้น 74 คนที่มา รายงานตัวครบ จะพิจารณาแต่ยังไม่ถึงกับดำเนินคดี เพราะเขาให้ความร่วมมือเราพบหลักแหล่งที่แน่นอนแล้วก็ติดต่อเจ้าหน้าที่ โชคดีที่เขากระจายตัวประจำจังหวัดต่างๆ ที่เขไปที่สุดก็จะเป็นภาคอีสาน 34 คน ภาคเหนือ ประมาณ 20 กว่าคน โดยได้พูดคุยสอบสวนย้อนหลังทั้งหมด ที่ผ่านมามีในกรมควบคุมโรค สอบสวนย้อนหลังแล้วเข้าไปตรวจสอบกลุ่มเสี่ยงที่ไปสัมผัสกับผู้ที่มีความเสี่ยงติดเชื้อ ตรวจครบทุกราย ไม่มีใครที่ติดเชื้อที่สัปดาห์ 188 คน ยังไม่มีใครมีไข้เลย ที่บุรีรัมย์ ตอนนี้กำลังจะตรวจวัดไข้ แนวโน้มดียังไม่พบผู้ติดเชื้อ

## เตรียมสถานที่รองรับอีก2แห่ง

นายสาธิตกล่าวต่อว่า นอกจากนี้ มีการเตรียมสถานที่รองรับอีก 2 จุด คือ ที่กำแพงแสน และค่ายอดิศร ส่วนโลกอลการ์นี่ ผู้ว่าฯ ยังตอบมาไม่ครบ และกำลังพิจารณาอยู่ว่า 74 คน ถ้าใครไม่ให้ความร่วมมือจะเอาไปโลกอลการ์นี่ที่มีสถานที่ที่ผู้ว่าฯ เตรียมไว้ ถ้าใครให้ความร่วมมือก็ให้รายงานตัวกับเจ้าหน้าที่ สถานที่ที่เรามีอาจไม่เพียงพอหากแรงงานเดินทางกลับมาเป็นแสนคน แต่คนที่เดินทางมาจาก 4 ประเทศจะต้องมีใบรับรองแพทย์ว่าไม่ติดเชื้อ หรือมีการกักตัว 14 วัน เชื่อว่าจะลดจำนวนผู้เดินทางมาไทยได้

ต่อมา นายสาธิต เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุมมีมติตั้งศูนย์ใหญ่ในการติดตามแก้ไขการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา-19 ที่ทำเนียบรัฐบาล ส่วนศูนย์ที่กระทรวงสาธารณสุข ก็จะดูแลในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

## กต.เดินทางช่วยคนไทยในตปท.

นายเชิดเกียรติ อดุลการ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยถึงการช่วยเหลือคนไทยที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา-19 ในต่างประเทศ โดยเฉพาะที่อิตาลีว่า ปัจจุบันมีคนไทยในอิตาลีประมาณ 7,000 คน สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ติดต่อสอบถามความเป็นอยู่ เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา-19 หากมีเหตุเร่งด่วนจำเป็นสามารถติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ทางออนไลน์ +39 333 8518 071 และติดตามข้อมูลสถานการณ์การระบาดของโรคโคโรนา-19 เพิ่มเติมได้ทางเฟสบุ๊ค Royal Thai Embassy Rome ทั้งนี้ กระทรวงการต่างประเทศจะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมหารือในกรอบคณะทำงานศูนย์ประสานงานฉุกเฉิน ในวันที่ 11 มีนาคม เพื่อหารือถึงการช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศ โดยเฉพาะอิตาลีและอิหร่าน ซึ่งจะเป็นการประชุมครั้งที่ 3 นับตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาด

## อิตาลีประกาศปิดประเทศถึง3เม.ย.

วันเดียวกัน สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานจากกรุงโรม ประเทศอิตาลี ว่า นายกรัฐมนตรีจูเซปเป คอนเต แถลงเมื่อวันจันทร์ ยกระดับมาตรการ "ปิดเมือง" จากเฉพาะแคว้นลอมบาร์ดี และอีก 14 จังหวัดในแคว้นเวเนโตและเอมีเลีย-โรมัญญา ซึ่งอยู่ภายใต้มาตรการดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม ที่ผ่านมามีทั้ง 20 แคว้นทั่วประเทศ โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายนนี้ และสถานศึกษาทุกแห่งในประเทศให้ขยายระยะเวลาปิดจนถึงวันเดียวกัน โดยขอความร่วมมือและความเข้าใจจากทุกภาคส่วน ในการเสียสละ เพื่อร่วมเร่งรวมใจกันให้บ้านเมืองสามารถฝ่าฟันวิกฤติด้านสาธารณสุขครั้งนี้ได้

## ใช้มาตรการฉุกเฉินด้านสาธารณสุข

คอนเต กล่าวว่าแม้ระบบขนส่งสาธารณะทุกประเภทยังคงให้บริการตามปกติ แต่เขาต้องการให้ชาวอิตาลีเปลี่ยนประมาณ 60 ล้านคน หลีกเลี่ยงการออกนอกเคหสถานให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ขณะที่ผู้ซึ่งออกนอกเคหสถานต้องแสดงเอกสารต่อเจ้าหน้าที่ ว่าต้องไปทำงาน หรือมีความจำเป็นเร่งด่วน ด้าน

มั่นคง ตรงไป ตรงมา

# แนวหน้า

ข่าวประจำวันพุธที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ หน้า ๑ (ต่อหน้า ๑๐)

สุขภาพ การรวมกลุ่มในสถานที่สาธารณะ ไม่นับญาติเด็ดขาดไม่ว่าจะมีผู้เข้าร่วมจำนวนเท่าใด การแข่งขันกีฬา งานด้านศิลปวัฒนธรรม และพิธีกรรมทางศาสนาทุกประเภทให้ระงับไปก่อน สถานบันเทิงและสถานที่สนทนาทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นโรงภาพยนตร์ พิพิธภัณฑ์ โรงละคร สระว่ายน้ำ และโรงแรมให้ปิดบริการ ยกเว้นร้านอาหารและบาร์เกิดให้บริการได้ระหว่างเวลา 06.00 ถึง 18.00 น. ของแต่ละวัน (12.00 น. ถึง 24.00 น. ตามเวลาในประเทศไทย) สำหรับสถานที่รับประทานอาหารภายในร้านต้องเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลไม่ต่ำกว่า 1 เมตร หากพบการฝ่าฝืนจะมีการสั่งปิดสถานประกอบการแห่งนั้น ส่วนผู้ที่ไม่ให้ความร่วมมือกับมาตรการครั้งนี้ อาจต้องรับโทษจำคุกนานสูงสุด 3 เดือน และปรับเงิน

**แฮมป์ชอร์ดเสียชีวิตมากที่สุดยุโรป**

นอกจากนี้ ยังระงับสิทธิลาหยุดของบุคลากรการแพทย์ในระยะนี้ ขณะที่บุคคลใดก็ตามซึ่งนำผู้ป่วยมาส่งยังโรงพยาบาลให้ออกจากพื้นที่ทันทีเมื่อนำคนไข้มาถึง เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นกรณีพิเศษจากสถานพยาบาล และผู้ซึ่งมีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ห้ามออกนอกเขตสถาน “อย่างเด็ดขาด” ทั้งนี้ การยกระดับมาตรการควบคุมโรคของรัฐบาลอิตาลีเกิดขึ้นเพียงไม่กี่ชั่วโมง หลังกระทรวงสาธารณสุขรายงานการพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ “โควิด-19” อีก 1,807 คนเมื่อวันจันทร์ เพิ่มจำนวนผู้ป่วยสะสมทั่วประเทศเป็นอย่างน้อย 9,172 คน แม้มีผู้ได้รับการรักษาหายแล้ว 724 คน แต่มีผู้เสียชีวิตอีก 97 คน เพิ่มจำนวนผู้เสียชีวิตทั่วประเทศตั้งแต่เดือนที่แล้วเป็นอย่างน้อย 463 คน มากที่สุดในทวีปยุโรป และเป็นอันดับ 2 ของโลกรองจากจีน

**ซาอุดีอาระเบียปรับหนักผู้ให้ข้อมูลเท็จ**

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากประเทศซาอุดีอาระเบีย ว่า รัฐบาลริยาดประกาศบทลงโทษที่เป็นการปรับเงินสูงสุด 500,000 ริยัล (ราว 4.18 ล้านบาท) กับบุคคลใดก็ตามซึ่งเจตนาปกปิด บิดเบือน หรือให้ข้อมูลเท็จต่อเจ้าพนักงาน เกี่ยวกับสุขภาพของตัวเอง และข้อมูลการเดินทางทั้งในและต่างประเทศในรอบ 14 วันล่าสุด

ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่จะส่งผลเสียต่อการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ ในการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

สำนักข่าวแห่งชาติของซาอุดีอาระเบีย รายงานว่า สมเด็จพระราชาธิบดีซัลมาน พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ 10 ล้านดอลลารสหรัฐ (ราว 314 ล้านบาท) ให้แก่องค์การอนามัยโลก (ดับเบิลยูเอชโอ) เพื่อใช้เป็นทุนเพิ่มเติมในการกำจัดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ขณะที่มาตรการอื่นที่รัฐบาลริยาดบังคับใช้เพื่อควบคุมโรค รวมถึงการปิดศาสนสถานในเมืองเมกกะ และเมืองเมดีนาเป็นการชั่วคราว

**ไวรัสสมรรถนะต่ำทั่วโลกกว่า 4 พันราย**

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากเมืองเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ว่า นพ.เทดรอส แอดโนม ฮิลเบเรซุส ผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลก (ดับเบิลยูเอชโอ) แถลงเมื่อวันจันทร์ เกี่ยวกับสถานการณ์ของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่แพร่ระบาดในอย่างน้อย 113 ประเทศ และดินแดน มีผู้เสียชีวิตรวมกันมากกว่า 4,000 คน และล้มป่วยอีกมากกว่า 110,000 คน ว่า “เชื้อไวรัสกำลังมากขึ้น” ในการเป็นโรคระบาดวงกว้างหรือโรคระบาดขนาดใหญ่ (pandemic)

อย่างไรก็ตาม เชื่อว่า ไวรัสโควิด-19 จะถูกควบคุมได้ในที่สุด โดย 93% ของผู้ติดเชื้ออยู่ใน 4 ประเทศ คือจีน อิตาลี เกาหลีใต้ และอิหร่าน 79 ประเทศและดินแดนมีผู้ป่วยสะสมน้อยกว่า 100 คน ขณะที่สถานการณ์ในจีนนั้น กำลังอยู่ในขั้นควบคุมได้มากขึ้น เนื่องจากมากกว่า 70% ของผู้ป่วยทั้งหมดหายดีและทยอยออกจากโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง โดยเป็นวันที่ 3 ติดต่อกันแล้วที่ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตและผู้ป่วยรายใหม่ นอกจกผลขาดดุลบัญชีเป็นศูนย์กลางการแพร่ระบาด

สรุปสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทั่วโลก เมื่อช่วงค่ำวันที่ 10 มีนาคม 2563 ยอดผู้ติดเชื้ออยู่ที่ 114,573 ราย เสียชีวิต 4,029 ราย รักษาหายแล้ว 64,273 ราย

มั่นคง ตรงไป ตรงมา

# แนวหน้า

ข่าวประจำวันพุธที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ หน้า ๙

## สสจ.กาญจนบุรีเตือนโพสต์-แชร์ เผยแพร่ข่าวสารไวรัสโควิด-19 ตรวจสอบไม่ตีผิดพรบ.คอมพ์

นายอนุชา วรหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) กาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมทางไกล ด้านมาตรการสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อรองรับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ที่ห้องประชุม กัลปพฤกษ์ อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี โดยมี นายแพทย์ณรงค์ สายวงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานของส่วนกลางร่วมประชุมกับทุกจังหวัด พร้อมด้วย นางสาวลลิตา ถนอมวงษ์ นายวิสิทธิ์ ปิ่นประพันธ์ รองนายแพทย์ สสจ.กาญจนบุรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาล หัวหน้าฝ่าย เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลในพื้นที่ จ.กาญจนบุรี เข้าร่วม

โดยในที่ประชุมได้เน้นย้ำให้ทุกพื้นที่ติดตามสถานการณ์ และเฝ้าระวังการเดินทางกลับภูมิลำเนาของประชาชนจากพื้นที่เสี่ยง หากพบในพื้นที่จะต้องเข้าไปสอบสวนประวัติ ข้อมูล และตรวจคัดกรอง หากพบว่ามีอาการจากเชื้อไวรัส โควิด-19 ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยง ให้ส่งเข้ากักกัน

หรือส่งเข้าสถานที่เฝ้าระวังทันที พร้อมติดตามอาการอย่างต่อเนื่องใน 14 วัน

ทั้งนี้ นายอนุชา เปิดเผยถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ใน จ.กาญจนบุรี ว่าขณะนี้ไม่พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในขณะเดียวกันได้มีการเตรียมพร้อมสถานที่ที่จะเป็นสถานที่กักกันผู้เข้าเกณฑ์ที่เดินทางมาจากประเทศเสี่ยง ในสถานที่ที่เหมาะสม ไม่กระทบกับประชาชน ซึ่งจะมีการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ

ทั้งนี้ สสจ.กาญจนบุรี ได้ขอความร่วมมือชาวกาญจนบุรีในการเผยแพร่ข้อมูลและแพร่กระจายข่าวออกไปให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเสียก่อน หากให้ข้อมูลไม่ตรงกับความเป็นจริงอาจมีความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ และจะสร้างความตื่นตระหนกทำให้เกิดผลเสียต่อภาพรวมของจังหวัด และขอให้ช่วยกันที่จะทำจังหวัดให้เข้มแข็งพร้อมร่วมกันต่อสู้และให้กำลังใจกับผู้ที่มาจากประเทศเสี่ยงหรือต่างประเทศให้เดินทางกลับบ้านให้อยู่ร่วมกับคนในสังคมได้

# มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศไทย

ข่าวประจำวันพุธที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑

## ค้นโกดังในคลิปเสียบอย ยึด 'หมากาก'

มีนเป็นสนง.พรรคด้วย  
พิษโควิดอิตาลีปิดปท.  
สธ.พบติดเชื้อเพิ่มอีก3  
ดีอีเอสเช็กพิกัดฝิ่นน้อย  
รมช.สาธารณสุขย้ำ 'ฝิ่นน้อย'  
รายงานตัวแล้ว เตรียมสถานที่  
อีก 2 แห่งรองรับ 'กำแพงแสน-  
ค่ายอดิศร' (อ่านต่อหน้า 3)

# มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันพุธที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๓)

## ต่อจากหน้า 1

### โควิด

#### 'บิ๊กตุ้ม'คุมศูนย์แพร่โควิด

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม แถลงภายหลังเป็นประธานประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ถึงปัญหาการขาดแคลนหน้ากากอนามัยว่า กระทรวงมหาดไทย (มท.) ทำเพิ่มเติมหน้ากากผ้า 50 ล้านชิ้น รวมทั้งมอบหมายให้กระทรวงอุตสาหกรรมไปหาวิธีการทำหน้ากากผ้าเพิ่ม 20 ล้านชิ้น แล้วจะแจกจ่ายให้ประชาชนเพิ่มเติม และวันนี้มีการตรวจสอบทุกขั้นตอนยังไม่พบสิ่งผิดปกติ แต่ต้องตรวจสอบต่อไปว่าทำไมร้านค้าจึงขายได้ไม่เพียงพอ ในส่วนการแจกจ่ายให้กับบุคลากรทางการแพทย์ล่าสุดแจกจ่ายได้อย่างพอเพียง ทั้งนี้ได้จัดตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ของรัฐบาล โดยตนเป็นหัวหน้าศูนย์ เพื่อบริหารงานให้ทันเวลารวมทั้งการให้ข่าวสารต่างๆ สิ่งสำคัญวันนี้ทุกคนต้องฟังตน ส่วนราชการ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ซึ่งหลายอย่างจะตามใจกันมากคงไม่ได้ ปัญหาคือสื่อโซเชียลเร็วมีการแชร์ข้อมูลกันตลอดเวลา จึงอยากขอร้องให้สอบถามข้อมูลจากต้นทาง การรักษาพยาบาลโดยเฉพาะการรักษาพยาบาลได้ที่กรมควบคุมโรคหมายเลข 1422 และขอร้องอย่าแชร์ข่าวที่เป็นเท็จ

#### สั่งให้ดูค่าเสี่ยงภัยแพทย์

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวถึงการรับมือการแพร่ระบาดโควิด-19 ว่า รัฐบาลมีความตั้งใจมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาให้ได้ ถ้าจะบอกว่ารัฐบาลทำไม่สำเร็จ ทำมาไม่ดีสักอย่าง เจ้าหน้าที่ก็หมดกำลังใจ หากเปรียบเทียบกับหลายประเทศ ตอนแรกๆ บางประเทศไม่พบติดเชื้อเลย แต่วันนี้วันเดียวพบ 200-700 คน ประเทศไทยไม่ขึ้นมาก ยังไม่มีคนตายมาก ต้องชื่นชมการทำงานของบุคลากรทุกส่วน เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ได้สั่งการไปแล้วให้ดูแลเป็นพิเศษ ให้มีค่าเสี่ยงภัย

"วันนี้รัฐบาลได้ให้นโยบายไปคือจัดตั้งโรงงานทำหน้ากากอนามัยแบบครบวงจรซึ่งมีบริษัทใหญ่ๆ เสนอเข้ามาแล้ว อันนี้ต้องไปหามาตรการสร้างแรงจูงใจในการตั้งโรงงานไม่ได้มีเงินให้แค่อย่างเดียว ให้ดูเจ้าอื่นด้วยเดี๋ยวจะหาว่าเอื้อประโยชน์กันอีก ถ้าจะทำหน้ากาก

ให้ครบวงจร ทั้งนี้ทราบว่า 5 สัปดาห์ก็ตั้งได้แล้ว" นายกษัตรา

#### ฟันไม่เลี้ยงคันทันชายหน้ากาก

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวถึงกรณีนายหน้าหลอกขายหน้ากากอนามัย จากกรณีเพจดังเผยแพร่คลิปการกักตุนหน้ากากอนามัย ลักลอบหลอกขายส่งออกนอกแล้วมีของจริงหรือไม่ ถ้าทำผิดต้องลงโทษ เท่าที่ทราบมีการแจ้งดำเนินคดีไปหลายข้อกล่าวหาแล้ว และได้ให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) ไปดำเนินการทางกฎหมาย กวาดล้างหลอกฉ้อโกงขายหน้ากากอนามัยทางออนไลน์ และดำเนินคดีอาญาอีกมากมาย เพราะผิด พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์อยู่แล้ว และวันนี้ทหารไปช่วยตำรวจ พาณิชย์ สืบข่าวตรวจสอบย้อนกลับทั้งหมดในทุกโรงงาน จนไปถึงช่องทางจำหน่าย ตรวจสอบ 5-6 โรงงานยังไม่พบความผิดปกติ ตรวจสอบบัญชีนำเข้าก็ปกติ

#### รม.ปรับแผนจัดสรรหน้ากาก

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า เรื่องการกระจายหน้ากากอนามัย กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) ได้ทำงานร่วมกับองค์การเภสัชกรรม และองค์การอาหารและยา ในเรื่องการจัดสรรหาหน้ากากอนามัย แต่ในช่วงที่ผ่านมามีปัญหาเรื่องการขาดแคลนหน้ากากอนามัยในโรงพยาบาล กรมการค้าภายในจึงได้ปรับรูปแบบการทำงานใหม่ เพื่อจัดสรรตัวเลขหน้ากากอนามัยให้เหมาะสมตามความจำเป็นที่ต้องการใช้ในแวดวงทางการแพทย์ ทั้งนี้ทราบจากยอดการผลิต 1,200,000 ชิ้นต่อวัน จัดให้ทางการแพทย์ 700,000 ชิ้นต่อวัน อย่างไรก็ตาม ยืนยันว่าแต่ละวันกระจายหน้ากากอนามัยไปยังโรงพยาบาลได้อย่างทั่วถึงทุกพื้นที่ และถ้าที่ไหนมีปัญหาขาดแคลนก็

(อ่านต่อหน้า 5)



# มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันพุธที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๕)

## ต่อจากหน้า 3

### โควิด

แจ้งมาได้ที่ สธ. โดยจะประเมินสถานการณ์ และจัดสรรตัวเลขหน้ากอนามยให้ตรงกับความต้องการทางการแพทย์ต่อไป

### รัฐจ่อหยุดแอฟฟัลดัดโควิด-19

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) เปิดเผยว่า ได้หารือร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกากระทรวงการคลัง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) และผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (โอเปอเรเตอร์) 5 ราย ถึงแนวทางการเฝ้าระวังผู้ที่เดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยงไวรัสโควิด-19 ผ่านเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่กับผู้เดินทางจากต่างประเทศมายังประเทศไทยทุกสนามบินทั่วประเทศ เพื่อให้ผู้เดินทางทั้งชาวไทยและต่างชาติดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน สำหรับกรอกข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ หรืออีเมล ตรงด้านตรวจโรคก่อนเดินทางออกจาด่าน ตาม.อันจะเป็นประโยชน์ในการติดตามและสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับโรคโควิด-19 หากเกิดพบว่ามีการติดโรคนายหลังผ่านเข้าประเทศมาแล้วจะได้ติดตามตัวคนป่วยและคนที่เดินทางมาร่วมกันได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

### คาดเริ่มใช้งานได้ 12 มิ.ค.

นายพุทธิพงษ์กล่าวสำหรับแอปพลิเคชันดังกล่าว สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) อยู่ระหว่างการพัฒนาแอปพลิเคชันคาดว่าจะใช้งานได้วันที่ 12 มีนาคม ซึ่งในวันที่ 11 มีนาคม สวทช.จะหารือร่วมกับอีกครึ่งหนึ่ง โดยยืนยันว่าแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นนั้นไม่ได้ติดตามตัวทุกคน แต่เป็นส่วนหนึ่งในการแจ้งเหตุและติดตามเฉพาะคนที่ป่วยเท่านั้น และข้อมูลจะถูกลบออกจากระบบภายใน 14 วัน

นายพุทธิพงษ์กล่าวทั้งนี้ ผู้โดยสารคนไทยที่เป็นลูกค้าโอเปอเรเตอร์แต่ละรายอยู่แล้วดาวน์โหลดแอปพลิเคชันตามคิวอาร์โค้ดที่จุดคัดกรองได้ทันที รวมถึงนักท่องเที่ยวที่เปิดโรมมิ่งมาแล้ว ส่วนนักท่องเที่ยวที่ยังไม่มีซิมการ์ด กสทช.จะอนุญาตให้แต่ละโอเปอเรเตอร์นำมูเปิดซิมการ์ดให้บริการ ณ จุดคัดกรองด้วย ในราคามิละ 49 บาท ใช้ได้ 14 วัน ซึ่งความเร็วในการใช้งานขึ้นอยู่กับโอเปอเรเตอร์แต่ละรายจะทำแพคเกจ จากการประชุมระบุข้อมูลการเดินทางเข้าประเทศต่อวันอยู่ที่ 70,000 คน แบ่งเป็นคนไทย 20,000

คน และ คนต่างชาติ 50,000 คน  
**ไทยพบผู้ป่วยโควิดเพิ่ม 3 ราย**  
เมื่อวันที่ 10 มีนาคม ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ รองปลัด สธ. นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไป นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมการแพทย์ และ นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) แถลงความคืบหน้าของสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19

นพ.โสภณกล่าวว่า ประเทศไทยพบผู้ป่วยยืนยันรายใหม่เพิ่ม 3 ราย มีความเกี่ยวข้องกัน ดังนี้ ผู้ป่วยรายที่ 51 หญิงไทย อายุ 41 ปี ไม่มีประวัติไปต่างประเทศ แต่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยชายไทยรายที่ 45 ที่รักษาอาการอยู่ที่โรงพยาบาล (รพ.) ใน จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 7

มีนาคม มีอาการใช้จึงเข้าพบแพทย์ และตรวจพบว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ขณะนี้อยู่ใน รพ.ราชวิถี ส่วนรายที่ 52 และรายที่ 53 เป็นสามีภรรยาที่ กรรยาอายุ 46 ปี กลับจากประเทศอิตาลี เมื่อกลับมาถึงประเทศไทยมีอาการป่วยจึงไปตรวจรักษาโรคและหาเชื้อไวรัส ผู้ป่วยรายนี้มีความระวังตนเองมากจึงไม่ได้สัมผัสกับใคร ยกเว้นคนในครอบครัว สามีอายุ 47 ปี อยู่ใกล้ชิดจึงพบอาการป่วยและไปพบแพทย์ ตรวจพบเชื้อไวรัสเช่นกัน ด้วย ทั้ง 2 รายนี้อยู่ในระหว่างรักษาที่ รพ.สุรพรมประเทศไทยพบผู้ป่วยยืนยันสะสม 53 ราย แพทย์ให้กลับบ้านได้ 33 ราย เสียชีวิต 1 ราย อยู่ในการรักษาที่ รพ. 19 ราย จากข้อมูลของผู้ป่วย 3 ราย จะสังเกตได้ว่าเป็นผู้ป่วยนำเข้ามาจากต่างประเทศ และเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดซึ่งอยู่ในการสอบสวนโรค

### เผย 'ผีน้อย' ค่ายลัดทียบไม่พบใช้

นพ.ยงยศกล่าวถึงแรงงานไทยนอกระบบจากเกาหลีใต้ที่อยู่ระหว่างกักตัว 14 วัน เพื่อเฝ้าระวังโรค ที่ฐานทัพเรือสัตหีบว่า มีทั้งหมด 188 ราย เป็นชาย 88 ราย หญิง 100 ราย ในจำนวนนี้มาจากเมืองแทกู และเมืองคยองชังเหนือ 8 ราย มีกลุ่มดูแลพิเศษ 20 ราย เป็นหญิงตั้งครรภ์ 5 ราย เด็กเล็ก 4 ราย มีโรคประจำตัว 11 ราย ผลการคัดกรองไม่พบผู้อยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวังทั้งหมดไม่มีใช้

ผู้สื่อข่าวถามว่า กระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่าสถานที่ที่กักกันกลุ่มแรงงานนอกระบบที่ จ.บุรีรัมย์ ไม่สะอาดหรือไม่ได้มาตรฐาน ทาง สธ.จะไปตรวจสอบหรือไม่ นพ.ยงยศกล่าวว่า ในส่วนของที่พัก หากไปถึงก่อนได้พักในโรงแรม ซึ่งได้ความอนุเคราะห์มาจากบริษัทเอกชน และจะมีส่วนที่เหลือคือการรอคิวเพื่อให้คิวก่อนหน้าออกจากที่พัก ภาพที่เห็นว่าอยู่ในเต็นท์คือเป็นจำนวน 100 คนกลุ่มท้าย ที่รอทยอยเข้าที่พัก ทางทีมควบคุมโรคจะเข้าไปทำความสะอาด ไม่เกิน 1 ชั่วโมง ก็ให้คิวต่อไปพักได้ ทางนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (นพ.สสจ.) ยืนยันว่าปลอดภัยและดูแลเรื่องอาหารให้ครบ 3 มื้อ ในส่วนที่มีการเผยแพร่สื่อออนไลน์ว่าแรงงานกลุ่มนี้มีการดื่มสุรา สูบบุหรี่นั้น น่าจะเป็นการนำเอง ก่อนจะเข้ามาในสถานที่กักกัน เพราะหากเขาไปอยู่ในสถานที่แล้วจะไม่สามารถออกมาได้ จนกว่าจะครบกำหนด แต่ไม่อนุญาตให้กระทำเช่นนั้น หากพบก็จะต้องมีการตักเตือน

# มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันพุธที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๕)

ในสถานที่กักกัน เพราะหากเข้าไปอยู่ในสถานที่แล้วจะไม่สามารถออกมาได้ จนกว่าจะครบกำหนด แต่ไม่อนุญาตให้กระทำเช่นนั้น หากพบก็จะต้องมีการดักเตือน

## ข้อเสนอจีนช่วยอุปกรณ์แพทย์

นพ.ยงยศกล่าวว่า จากการศึกษาที่ประเทศจีนเสนอมาทางประเทศไทยว่าหากขาดเหลือทรัพยากรสิ่งใดในทางการแพทย์ประมาณ 18 รายการ ให้ระบุและขอซื้อไปยังประเทศจีน โดยผ่านระบบของกระทรวงการต่างประเทศได้นั้น ขณะนี้ทางการไทยอยู่ระหว่างการสำรวจความต้องการและคาดว่าจะขอความช่วยเหลือทุกอย่าง เช่น หน้ากากอนามัย 100 ล้านชิ้น แวนตา ชุดป้องกัน PPE

“จากความเป็นมิตรไมตรีกันระหว่างไทยและจีน เขาเสนอมาให้เรา เราคงไปพอสสมควร ได้มาเท่าไรก็เท่านั้น แต่หากได้มากก็จะเกิดประโยชน์กับเรามาก ซึ่งที่เขาเสนอมาก็ทรัพยากรทั่วไป หน้ากากทางการแพทย์ หน้ากาก N95 ชุดป้องกันของแพทย์ รวมไปถึงยาที่ใช้ในการรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 ด้วย” นพ.ยงยศกล่าว

## ‘นายกฯ’ให้กำลังใจแพทย์-พยาบาล

ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันบำราศนราดูร กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี พล.อ.ประยุทธ์ พร้อมนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นพ.สุภูมิ กาญจนพิมาย ปลัด สธ. และคณะผู้บริหาร สธ. มาเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยติดเชื้อมะเร็งโควิด-19 รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ แพทย์ และพยาบาลในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้ป่วย ตั้งแต่การตรวจคัดกรองจนถึงขั้นตอนการดูแลรักษา โดยมี นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นพ.อภิชาติ วชิรพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันบำราศนราดูร ให้การต้อนรับ

โดย พล.อ.ประยุทธ์เยี่ยมห้องปฏิบัติการ ARI Clinic หรือคลินิกคัดกรองผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ และรับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงาน พร้อมสอบถามเจ้าหน้าที่ จากนั้นดูพื้นที่ปฏิบัติงานของแพทย์ และให้กำลังใจแพทย์ พยาบาล โดยกล่าวว่า ต้องมั่นใจในระบบสาธารณสุขและขีดความสามารถของเรา ต้องมั่นใจตระหนักรู้พร้อมดูแลคนอื่นโดยหน้าที่ของเราต้องดูแลสุขภาพตัวเอง ทุกคนต้องปลอดภัยและเข้มแข็ง

## มท.1ชี้เป็นไปไม่ได้ตุนแมสก์

พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์กล่าวถึงกรณีมีคนแอบอ้างว่าเป็นคนสนิท ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไปกักตุนหน้ากากอนามัยว่า สถานการณ์ขณะนี้ก็ทำงานตามปกติ ชาวที่ออกมาก็รู้ว่าไม่ได้เรื่อง ติดตามมาตลอด เห็นไปยุ่งแต่หน้ากากของปลอมอะไรก็ไม่มีใครรู้ คนดี ๆ มาพูดให้ฟังว่ามันไม่มีทางเป็นไปได้ที่จะมีการกักตุนหน้ากาก 200 ล้านชิ้น ถามว่าจะเอาที่ไหนมากักตุนเพราะเราผลิตได้แค่นี้มันไม่มีทางเป็นไปได้ แต่ก็ไม่ฟังกัน สื่อก็บอกสถานการณ์เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ ยืนยัน

ว่าสถานการณ์ธรรมชาติอยู่ ส่วนสถานการณ์ที่ไม่ดีคือคนที่อยู่กับโซเชียล กับสื่อ เชื้อในสิ่งที่ไม่มีเหตุผล ซึ่งในสภาวะเช่นนี้ในต่างประเทศก็เป็นแบบนี้เหมือนกันไม่ว่าจะเกิดภัยแล้ง น้ำท่วม ปัญหาเศรษฐกิจโลกทุกประเทศก็ประสบปัญหาเช่นนี้ก็ลำบากยากเข็ญก็สู้กันไปเพียงแต่ประเทศใดจะจัดการภัยในกันก็เท่านั้น

เมื่อถามถึงปัญหาการกักตุนหน้ากาก พล.อ.อนุพงษ์กล่าวว่า ทางผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมกับพาณิชย์จังหวัด รวมถึงตำรวจมีอำนาจหน้าที่เข้าไปตรวจสอบ ซึ่งวันนี้จำนวนร้านค้าที่เข้าไปตรวจสอบมีกว่า 1,000 ร้าน มีของอยู่ไม่กี่ร้าน ตรงนี้อาจจะไม่ใช่ว่าเรื่องกักตุนอย่างเดียวโดยสังคมจะต้องเข้าใจว่าทั้งประเทศเมื่อหักที่จะต้องให้บุคลากรทางการแพทย์แล้ว จะเหลือประมาณวันละ 600,000 ชิ้น เพื่อกระจายไปทั่วประเทศ จะที่ร้านค้าหารไป อย่างไรก็ตาม ทางผู้ว่าราชการจังหวัดจะได้ประสานเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องสำรวจ และหากมีการกักตุนก็จะดำเนินการตามกฎหมาย